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รายงานประชุมฉบับรอการรับรอง 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

คร้ังที่ 10/2560 
วันอังคารท่ี 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. นางปัจฉิมา  ธนสันติ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  กรรมการ 
3. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย   กรรมการ 
4. นางจิราพร  คูสุวรรณ   กรรมการ 
5. พลตรี ณัฏฐพัชร   สกุลรังสฤษฏ์  กรรมการ 
6. นายสิรินทร์  แก้วละเอียด   กรรมการ 
7. นายธนิต  ธงทอง    กรรมการ 
8. นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน   กรรมการ 
9. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศร  กรรมการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม  

1. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  กรรมการ (ติดภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายภราดร  หอมแย้ม  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ,  รักษาการ 
  รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 และ 
  รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 
2. นายปิยเกษตร  สุขสถาน  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง และรักษาการ 

รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2 
3. นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
4. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี 
5. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการ 

หัวหน้างานคณะกรรมการ 
6. นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง 
7. นางสาวพัฒน์สรณ์  สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร 
8. นายเมธี  วงศ์หนัก  หัวหน้าโครงการศูนย์อนุรักษ์พรรณไม้ท่ีสูงเขตร้อน 
9. นางศศิกาญจน์  ทองค า  หัวหน้างานพัสดุ 

/10.นางพรพิมล... 
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10. นางพรพิมล  กล่ าแวววงศ์  หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล 
11. ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงศ์  โพธินาม นิติกร 6 
12. นางสาวสิริวรรณ   กันทา  พนักงานบริหาร 5 งานคณะกรรมการ 
13. นางสาวชลธิชา   ไตรปิ่น  พนักงานบริหาร 5 งานคณะกรรมการ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) แจ้งการครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ นางจิราพร  คูสุวรรณ ซึ่งจะครบวาระ

ในวันท่ี 21 กันยายน 2560  การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของนางจิราพรฯ โอกาสนี้ ในฐานะ
ตัวแทนของคณะกรรมการฯ และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงขอกราบขอบพระคุณท่ีท่านได้มาช่วยให้
ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ด้วยดีตลอดมา  ท้ังนี้ จากการประชุมฯ ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ  ในคณะท่ีท่านด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานในคณะอนุกรรมการฯ สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้  อ.ส.พ. จึงน าเสนอร่างปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอประธานกรรมการลงนามในวันนี้ด้วย โดย อ.ส.พ. ควรเชิญ
นางจิราพรฯ เป็นท่ีปรึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารความเส่ียง ซึ่งท่านมีความ
เช่ียวชาญ จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับไปด าเนินการต่อไป 

2) คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีก าหนดการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  (พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน์) เพื่อประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช้ัน 20 จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพบรัฐมนตรีฯ หลัง
เสร็จส้ินการประชุมในวันนี้เวลาประมาณ 14.30 น. ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานคณะกรรมการ จัดท า
เอกสารสรุปประเด็นท่ีจะเข้าพบเพื่อหารือฯ ส่งให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ท่ีผ่านมา ในเดือนสิงหาคม 2560        
มีหลายกิจกรรมและส าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังต่อไปนี้ 

3.1) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน
สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งท่ี 11  ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สวนสมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงวาดภาพด้วยสีน้ าภาพ
กล้วยไม้ “ฟ้ามุ่ย” ณ ซุ้มนิทรรศการของ อ.ส.พ. ขอให้ อ.ส.พ. น าภาพดังกล่าวใส่กรอบเพื่อจัดแสดงไว้ ณ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ต่อไป และขอช่ืนชมทุกท่านผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ของ อ.ส.พ. ครั้งนี้ท่ีจัดงานได้ดีและได้รับค าช่ืนชมจากผู้ท่ีมาร่วมงาน 

3.2) การประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 ซึ่ง
เป็นการจัดประชุมครั้งท่ี 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2560  เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน เพื่อให้ อ.ส.พ. น ามาเสนอ
ประธานกรรมการ พิจารณาลงนามในวันนี้ 

/3.3 ร่วม... 
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3.3) ร่วมประชุมเจรจาต่อรองตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ และเข้าร่วม
ประชุมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายในการด าเนินงาน (Vision Meeting) ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ (SubPac) พร้อมกับคณะผู้บริหารของ อ.ส.พ. ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 โดยมีผลของการประชุม
น าเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ 
 3.4) ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 
จากท่ีได้ไปร่วมงานดังกล่าว มีความเห็นว่า อ.ส.พ. ควรจะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมเสนอเข้ารับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยในปีต่อไปจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามขนาดของ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีความแตกต่างกัน 

3.5) ร่วมประชุมคณะท างานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งท่ี 3/2560  
ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2560 ประเด็นการจัดท าหนังสือดอกไม้กินได้ในภาคเหนือ ประจ าฤดูฝนเพื่อจ าหน่าย จาก
ท่ีได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.พ. และขอมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. 
จัดท าหนังสือขอบคุณไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 1 ท่ีให้ใช้สถานท่ีในการจัด
ประชุม ต่อไป 

3.6) นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ โดย อ.ส.พ. ได้ให้การต้อนรับและน าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ในวันท่ี 20 
สิงหาคม 2560 และนายชวนฯ ได้ฝากขอบคุณทุกท่านท่ีดูแลสวนได้ดีและกล่าวชื่นชมภารกิจของ อ.ส.พ.  

4) ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ชุดปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งจะได้น าเสนอแนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ     
อ.ส.พ.   ชุดใหม่ ต่อท่านรัฐมนตรีฯ ในการเข้าพบครั้งนี้ด้วย 

5) การก าหนดสถานท่ีจัดการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.  ในปีงบประมาณ 2560 ท่ีผ่าน
มา ได้ก าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่  สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง  สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ แล้ว  ดังนั้น               
ในปีงบประมาณ 2561 จึงควรจัดการประชุม ณ สวนพฤกษศาสตร์สาขาอื่นให้ครบทุกแห่ง  โดยได้ก าหนดนัด
หมายการประชุมครั้งต่อไป ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย  และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า 
พิษณุโลก ในพระราชด าริ  จึงขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปด าเนินการด้วย 

6) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีฯ ได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 เห็นชอบเรื่องร่างบันทึกความ
เข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพ  จึงมอบหมายให้ อ.ส.พ. จัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อโปรดทราบต่อไป 

7) ตามท่ีได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนโยบายและแผนและรักษาการหัวหน้างาน
คณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุมและติดตามความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ 
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ของคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ น าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และรัฐมนตรีฯ  

/รับทราบ... 



4 
 

รายงานประชุมฉบับรอการรับรอง 

รับทราบแล้ว จึงขอช่ืนชมการจัดท ารายงานดังกล่าวได้ดี และควรส่งส าเนาเป็นรูปเล่มให้กับคณะกรรมการทุก
ท่านในการประชุมครั้งหน้าด้วย 

8) ได้รับทราบจากรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รายงานว่าเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 
น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายประลอง ด ารงไทย) ได้เดินทางไปยังสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปข้อคิดเห็น ตามข้อส่ังการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการ กรณีอดีต
ผู้อ านวยการฯ มีหนังสือขอความเป็นธรรมในการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารของคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ขอรายงานผลให้ทราบต่อไป 

9) เรื่องการขออุทธรณ์ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2559 ตามท่ี อ.ส.พ. ได้จัดท า
หนังสือฯ ไปยัง สคร. (หนังสือท่ี ทส 1200/595 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560)  และได้ติดตามผลเมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม 2560 ได้ทราบในเบ้ืองต้นว่า เหตุผลท่ีไม่เพียงพอเพราะเป็นข้อก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการตาม
กระบวนการจัดส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูลภายระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ท่ี ก าหนดขึ้น
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ท้ังนี้ ทาง 
SubPAC ก็จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป และคณะกรรมการ อ.ส.พ. ก็จะได้
รายงานให้รัฐมนตรีฯ ทราบในการเข้าพบหารือในวันนี้ด้วย 

10) ประเด็นการปรับองค์กรให้เป็นองค์การมหาชน  จากการประชุมหารือร่วมกับ
อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ (SubPAC) เมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม 2560 จึงขอมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานศึกษาทิศทางหรือ
รูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจ อ.ส.พ.  และมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลแนวคิด หลักการการเป็นองค์การ
มหาชน ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรในเรื่อง รายได้ สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ฯลฯ และมอบให้กรรมการ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นท่ีปรึกษา 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรเป็นประธานคณะท างานฯ  หัวหน้าส่วนทรัพยากร
มนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ และเสนอให้มีผู้แทนจากสหภาพแรงงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เข้าร่วมในคณะท างานฯ ด้วย (ให้ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ แจ้งในไลน์คณะกรรมการฯ ) โดยให้
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน แล้วน ามารายงานท่ีประชุมคณะกรรมการ   อ.ส.พ. ต่อไป  

11) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ประสานกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ ฯ) และ
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ขอเรียนเชิญท้ัง 3 
หน่วยงานเดินทางมายังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมพื้นท่ีและร่วม
ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะน าในการด าเนินงานและเกณฑ์ตัวช้ีวัดฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – 
มกราคม 2561 นี้ และน าเสนอประธานกรรมการ และแจ้งหน่วยงานท้ัง 3 ต่อไป 

12) ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 และประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึง
เห็นว่าควรลดการใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารการประชุมฯ และลดการใช้กระดาษภายในส านักงาน เพื่ อ
สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับสังคมและสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไป 

/ด าเนินการ... 
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ด าเนินการให้ใช้กระดาษสองด้านในการจัดท าเอกสารการประชุม  
13) องค์การฯ ได้จัดท าหนังสือฯ และค าส่ังฯ น าเสนอประธานกรรมการ พิจารณาลงนาม 

ดังต่อไปนี้ 
13.1) หนังสือขอเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
13.2) ข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2560  
13.3) ค าส่ังคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดังนี้ 

(1) เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพิ่มเติม 
(2) เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม แทนผู้พ้นจากต าแหน่ง 
(3) เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ 
(4) เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนา

ระบบทรัพยากรมนุษย์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. ติดตามการด าเนินการแล้วรายงาน
ความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2560 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และคร้ังที่ 
9/2560 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ณ สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  และครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
ณ ร้านรถเสบียง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่ง
รายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาให้การรับรอง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข   
ส าหรับการรับรองวาระลับ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2560 และครั้งท่ี 9/2560 ตาม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแจ้งต่อหัวหน้างาน
คณะกรรมการและให้จัดท าเอกสารการรับรองวาระลับ เสนอให้คณะกรรมการแต่ละท่าน พิจารณารับรอง
ต่อไป 

มติที่ประชุม 1) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งท่ี 
8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 และครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

2) รับรองวาระลับ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 และครั้งท่ี 9/2560 ตามท่ี
คณะกรรมการฯ ได้มีการแก้ไข 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.   

1) ความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินของ อ.ส.พ. 
1.1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ 

เลขานุการฯ รายงานว่าตามท่ีองค์การฯ ได้มีหนังสือยื่นค าขอใช้พื้นท่ี และทาง
ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.) ได้มีหนังสือตอบกลับตามหนังสือท่ี ชม 
0034.3/4773.01 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 แจ้งให้องค์การฯ ด าเนินการเพิ่มเติมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
และในข้อ 2 พื้นท่ีท่ีขออนุญาตอยู่ในเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (โซน C) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535 และอยู่ในเขต
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าปิง-วัง ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 ช้ันท่ี 1A หากส่วนราชการมี
ความจ าเป็นต้องใช้พื้น ท่ีให้ ส่วนราชการเจ้าของโครงการฯ จัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment : EIA)  จึงได้มอบหมายให้นายเมธี วงศ์หนัก และนิติกร รับไป
ด าเนินการประสานข้อมูลการท า EIA และมอบหมายให้ ผอ.ส านักอ านวยการ รับไปด าเนินการจัดหา
งบประมาณสนับสนุน ต่อไป 

นายเมธีฯ รายงานเพิ่มเติมว่าได้ติดต่อประสานขอข้อมูลการจัดท า EIA ไปยัง 
ดร.สันติ วัฒฐานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้แนะน าอาจารย์ฉัตรเพชร ยศพล สาขาวิชาวิศวะ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในการท า EIA ของ มทส. แจ้งว่าการด าเนินการในพื้นท่ีประมาณ 1 ,500 ไร่ 
ข้อเสนอราคาประมาณ 3 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน และได้ติดต่อสอบถามไปยังบริษัทปัญญาคอนชัล
แตนส์ จ ากัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ด้วย แต่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน 

การพิจารณา 
นายธนิตฯ ใหข้้อสังเกตว่าเมื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือกติกาท่ีส่วนราชการจะต้อง

ด าเนินการก็ควรท าให้ถูกต้อง และตามท่ีน าเสนอหน่วยงานท่ีท า EIA ข้างต้น มีความเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ซึ่งอาจเป็นกรณีท่ีจัดท า EIA ท่ีเต็มรูปแบบในลักษณะจัดต้ังโรงงานหรือโรงไฟฟ้ามากกว่า จึงให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการอื่นท่ีด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับ อ.ส.พ. หรือประสานขอ
ค าแนะน ากับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ท่ีรับผิดชอบในส่วนนี้ เพื่อจะได้ด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

ประธานฯ มีความเห็นพ้องกับนายธนิตฯ ว่าควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านว่าการ
จัดท า EIA ในลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อจัดต้ังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ควรจะต้องจัดท าในลักษณะใด
เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามข้อกฎหมาย 

นางสาวสิริวรรณฯ ให้ข้อสังเกตว่าควรกลับไปพิจารณาในรายละเอียดของ
หนังสือการขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีว่าได้มีการช้ีแจงการขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีในลักษณะใด มีการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีจากเดิมมากน้อยเพียงใด หรือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นธรรมชาติหรือไม่อย่างไร เป็นต้น 

นายเมธีฯ รายงานว่าพื้นท่ีท่ีขอใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีองค์การสวน
พฤกษศาสตร์มีเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติพิเศษ ป่าดอยสุเทพ-ปุย เพื่อการ
จัดต้ัง “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่” เป็นพื้นท่ีท่ีกระทรวงเกษตรและ 

/สหกรณ์... 
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สหกรณ์ ด าเนินการให้มีการโอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายของ
กรมป่าไม้ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับราชการของสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบ ารุง 
กรมป่าไม้ ไปเป็นขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามมาตรา 35 ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยพื้นท่ีอาคารส านักงานเดิม และพื้นท่ีโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีรวบรวม
พรรณไม้ท่ีจัดปลูกจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ต่างๆ  พื้นท่ีลาดชันท่ีเป็นหย่อมป่าธรรมชาติ บริเวณล าห้วยแม่สา
น้อยและห้วยเฮี้ยะ พื้นท่ีซึ่งถูกบุกรุกและครอบครองของชาวเขาท่ีมีสภาพเป็นไร่ร้าง สวนล้ินจ้ี ไร่ข้าวไร่ และ
พื้นท่ีทับซ้อนท่ีเป็นป่าปลูกของหน่วยต้นน้ าฯ (ร้าง) พื้นท่ีท่ีเป็นสภาพป่าธรรมชาติ  ซึ่งองค์การสวน
พฤกษศาสตร์มีความเป็นจะต้องใช้พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์พันธ์ไม้ด้ังเดิม  เพื่อจัดพื้นท่ีศึกษาเรียนรู้ ด้าน
พฤกษศาสตร์  อีกท้ังฟื้นฟูในการจัดปลูกพืชให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน โดยค านึงถึงการจัดปลูกโดย
ใช้พรรณไม้ประจ าถิ่นเป็นหลักในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และกลับคืนสู่สังคมพืช ป่าดิบตามหุบเขา ป่าดิบแล้ง   
ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ตามล าดับ 

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ี
ประชุม และให้ฝ่ายบริหารฯ พิจารณางบประมาณมาสนับสนุนต่อไป 

1.2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ 
เลขานุการฯ รายงานว่าตามท่ีได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความเห็นชอบไป

ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1200/783 ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 และได้รับเรื่องตอบกลับจากกระทรวงฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 1) ประสานงานหน่วยงานรับค า
ขออนุญาต ตรวจสอบข้อมูลในพื้นท่ีในเบื้องต้นว่าเป็นท่ีดินประเภทใด (ป่าไม้/อุทยานฯ)  2) ให้แนบ
รายละเอียดข้อมูลโครงการท่ีจะด าเนินการให้ครบถ้วนด้วย  3) ขอให้ อ.ส.พ. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ให้
ครบถ้วนก่อนเสนอกระทรวงฯ และให้หารือกับ ป่าไม้และอุทยานฯ ด้วย  4) ให้ป่าไม้พิจารณาด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  จึงได้มอบหมายให้นิติกร ประสานกับหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ รับไปด าเนินการ
ประสานข้อมูลกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ และติดตามอย่างต่อเนื่อง และหากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้
ทราบต่อไป 

1.3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
เลขานุการฯ รายงานว่าจากการรายงานความก้าวหน้าจากหัวหน้าสวน

พฤกษศาสตร์ครั้งท่ีแล้วว่าจะจัดประชาคมข้ึน จึงได้มอบหมายให้นิติกร ประสานกับหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
หากมีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการให้น ามารายงานให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

1.4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
นายปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองฯ 2 รายงานว่าตามท่ีจังหวัดขอนแก่นมี

หนังสือแจ้งมายังหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ หนังสือท่ี ขก 0020.4/21470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 แจ้ง
พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ฯ ท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 15 แห่ง เพื่อให้สวน
พฤกษศาสตร์ฯ ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองท้องท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของท่ีสาธารณประโยชน์โดย
ส านักงานท่ีดินในพื้นท่ีพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีต่อไป และทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้แจ้งว่า
ได้ประสานกับทางจังหวัดแจ้งระบุพิกัดพื้นท่ีแล้ว เพื่อจะได้ร่วมกันลงพื้นท่ีตรวจสอบต่อไป 

/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายใหร้ักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการต่อไป  

2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากร  
ข้อเท็จจริง 
นางสาวปัถวี  แสงฉาย ผอ.ส านักอ านวยการรายงานว่าองค์การฯ ได้ส่งเรื่องเสนอ

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง อัตราเงินเดือนฯ ใหม่  ได้มีหนังสือท่ี ทส 1201/909 
ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบ และส่งเรื่อง
ไปยังกระทรวงการคลังต่อไป และจากการติดตามผลทราบว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ส่งเรื่องไปยัง
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) พิจารณาและให้ความเห็นก่อนเสนอ
รัฐมนตรีฯ ต่อไป ซึ่งทาง อ.ส.พ. จะได้ประสานกับ กพร.ทส. ต่อไปหากมีกรณีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
ส าหรับการด าเนินการอีกทางหนึ่งคู่ขนานกัน ได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประสานข้อมูลกับ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรรส.) เพื่อขอ
ความเห็นชอบ และส่งไปยังกระทรวงการคลังต่อไป  และจากการประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ เมื่อ
วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ได้ประชุมร่วมกันในประเด็นการตรวจรับงาน และการจัดบุคลากรลงในโครงสร้างใหม่  
และในวันท่ี 15 กันยายน 2560 จะพิจารณาการจัดบุคลากรลงในโครงสร้างใหม่อีกครั้ง     

เลขานุการฯ รายงานว่าตามท่ีท่ีประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ จึงได้มอบหมายให้ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับนิติกรแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 

การพิจารณา 
นายสุริยะฯ เรียนท่ีประชุมกรณีท่ีมีพนักงานขออุทธรณ์การออกค าส่ังของอดีต

ผู้อ านวยการฯ โยกย้ายให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ี ตามค าส่ังองค์การฯ ท่ี 263/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 
2559 เรื่องให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน 7 ราย ในจ านวนนี้มี 1 รายท่ีขออุทธรณ์ค าส่ังฯ คือ นางจิดาภา  
ระวีวรรณ ซึ่งเดิมด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน ระดับ 8 สังกัดส านักพัฒนา
ธุรกิจ ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 8 สังกัดส านักอ านวยการ สลับกับนางสาว   
สิริน สุริยวงศ์ ซึ่งด ารงหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 8 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน ระดับ 8  กรณีพนักงาน 2 ราย ยังมิได้มีการโยกย้ายสลับกันผู้ท่ีต้องการย้ายคือ 
หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ไม่ยอมปฏิบัติงาน ท าให้เกิดปัญหาในส่วนทรัพยากรมนุษย์ และเรื่องอยู่ระหว่าง
การขออุทธรณ์  

เลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมว่าได้รับเรื่องขออุทธรณ์จากนางจิดาภาฯ แล้ว และเห็น
ควรให้นางจิดาภาฯ ปฏิบัติงานต าแหน่งเดิมไปพลางก่อนเพราะมีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบต่อเนื่องอยู่ กอรป กับ
รอการจัดคนลงโครงสร้างใหม่ และคุณสมบัติของแต่ละคนก็มีความเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงานอยู่แล้ว     
จึงขอเสนอท่ีประชุมว่าท้ังนางจิดาภาฯ และนางสาวสิรินฯ ต่างก็มีคุณสมบัติท่ีตรงตามต าแหน่งเดิมแล้ว         
มีความเห็นว่าท้ัง 2 ราย ควรปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเดิม 

 
/นายดุสิตฯ... 
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นายดุสิตฯ เรียนท่ีประชุมว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการฯ ว่าค า ส่ังโยกย้ายนั้นถูกต้องแล้วแต่ไม่มีการ
โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี จึงควรรีบแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวท่ีค้างอยู่ให้เรียบร้อย เพราะปัญหาท่ีค้างแก้ปัญหา
ไม่ได้ท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานผู้ได้รับผลกระทบ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
ต่อไปขององค์กร 

นายจรูญฯ มีข้อสังเกตว่าตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เป็น
ผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. และในการแต่งต้ังโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
จึงมีความเห็นว่าควรมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม   

นายปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองฯ 2 เรียนท่ีประชุมเพิ่มเติมว่ากรณีค าส่ังฯ 
เดียวกันนี้ ทางส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง และศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี ก็ได้มีหนังสือถึง ผอ.อ.ส.พ. 
เช่นเดียวกัน เพื่อขอให้มีการทบทวนค าส่ังฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ท่ีถูกโยกย้ายของทางท้ัง 2 ส านักฯ 
เมื่อพนักงานได้รับค าส่ังฯ ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีไม่ตรงตามสายงานหรือไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญจะท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าเห็นควรให้มอบอ านาจให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไป
พิจารณาด าเนินการแล้วน ามารายงานให้ท่ีประชุมทราบต่อไป และในส่วนพนักงานผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ตามท่ีนายปิยเกษตรฯ รายงาน ให้เสนอเรื่องต่อรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เพื่อขอให้ทบทวนค าส่ังฯ  
และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม 1) รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง อัตราเงินเดือนฯ ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง และจะ
พิจารณาการจัดบุคลากรลงโครงสร้างใหม่ ในวันท่ี 15 กันยายน 2560 อีกครั้ง 

2) เห็นชอบตามท่ีรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เสนอเรื่องการโยกย้ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากร และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาความเหมาะสมแล้วออกค าส่ังโดยไม่
รอการจัดบุคลากรลงโครงสร้างใหม่ 

3) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไป
ด าเนินการแล้วน าผลมารายงานใหท้ราบในการประชุมครั้งต่อไป 

3) การสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รอง ผอ.อ.ส.พ. และได้มอบหมายรักษาการ ผอ.
อ.ส.พ. ให้ข้อมูลท่ีปรึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เรียบร้อยต่อไป และมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรอง ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ น าเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังไม่มี 
การประชุมในเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากต้องรอการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้วเสร็จ จึงยังไม่มี
ผลมาน าเสนอ 

การพิจารณา 
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อบังคับองค์การฯ     

ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และ
การออกจากงาน พ.ศ. 2537 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  และข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่ง พ.ศ. 
2551 โดยให้มีความชัดเจนและให้ถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ในกรอบอ านาจของคณะกรรมการฯ และของ
ผู้อ านวยการฯ ให้ชัดเจน พร้อมท้ัง ควรมีเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ของการด าเนินงานท่ี
ยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็น  

นายสุริยะฯ มีความเห็นพ้องกับประธานฯ และเสนอให้มอบหมายหัวหน้าส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ ประสานง าน
ร่วมกับนิติกร พิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้นให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องอ้างอิงไปใน
ทิศทางเดียวกัน และหากมีประเด็นการให้อ านาจผู้อ านวยการฯ ท่ีขัดแย้งกันให้ศึกษาของรัฐวิสาหกิจอื่น
ประกอบการพิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม  1) รับทราบว่าคณะกรรมการสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ยังไม่มีการประชุมในเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากรอการปรับปรุงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งแล้วเสร็จก่อน จึงยังไม่มีผลมาน าเสนอ  

2) มอบหมายหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุม
ไปด าเนินการ และประสานร่วมกับนิติกร โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 แล้วให้
น าเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ พิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป 

4) การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์/โครงการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานว่าได้มอบหมายให้รักษาการ รองฯ 2 และหัวหน้าสวน

พฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่งเร่งด าเนินการหากมีความก้าวหน้าให้มารายงานให้ทราบต่อไป ท้ังนี้ แนวคิด/รูปแบบ
การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวของสวนพฤกษศาสตร์ฯ แต่ละแห่งยังคงรูปแบบ (Theme) เดิมท่ีแต่ละสวน
พฤกษศาสตร์ฯ ได้เคยน าเสนอท่ีประชุมไปแล้ว และในช่วงนี้ก าลังเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเท่ียว เริ่มต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ติดตามการด าเนินการ 
หากมีความก้าวหน้าให้น ามารายงานท่ีประชุมต่อไป 

 

/5) กรณี... 
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5) กรณีปัญหาการด าเนินการขององค์การฯ ที่อยู่ในการพิจารณาของ ปปช. และ สตง.   
ข้อเท็จจริง 
ว่าท่ีร.ต. ณัฐพงศ์  โพธินาม นิติกร รายงานว่าตามท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ

สรุปปิดเรื่องจากการด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวน รายงาน ณ วันท่ี 12 กันยายน 2560 มีกรณีปัญหา
ท่ีอยู่ในการพิจารณาของ ปปช. คงเหลือ จ านวน 1 เรื่องคือ คดีหมายเลขด า ท่ี ปช 02-2-185/2554 กรณีละ
เว้นไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดจ้างตามสัญญาเลขท่ี 10/2550 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550       
อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน ปปช.  และของ สตง. คงเหลือ จ านวน 3 เรื่อง คือ (1) ตาม
หนังสือท่ี ตผ 0050 ชม/360 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 กรณีจ้างก่อสร้างอาคารค่ายพักแรมเยาวชนและ
อาคารสันทนาการพร้อมสาธารณูปโภค ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 7/2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557องค์การฯ  
อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ  (2) ตามหนังสือท่ี ตผ 0050 ชม/447 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559 กรณีการจัดจ้างภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จฯ ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 8/2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 องค์การฯ  
อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ  (3) สตง. ส่งเรื่องร้องเรียนให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรณีร้องเรียนอดีตผู้อ านวยการฯ  องค์การฯ อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง   และได้รับเรื่องจาก สตง.        
มาเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 เรื่อง คือ ตามหนังสือท่ี ตผ 0050.1 ชม/212 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 กรณีจ้าง
ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้และจัดแสดงกล้วยไม้ ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 14/2555 ลง
วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 องค์การฯ อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

เลขานุการฯ รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 ได้รับเรื่องจาก สตง. 
บันทึกติดตามเรื่องศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงขอส่งต่อใหค้ณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

การพิจารณา 
นายธนิตฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าประเด็นปัญหาท่ี ปปช. และ สตง. พิจารณา

และมีข้อทักท้วง น ามาเป็นกรณีศึกษา ในการด าเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างของ อ.ส.พ. ท่ีก าลังเกิดขึ้นใน
อนาคตด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมซ้ าขึ้นอีก 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า อ.ส.พ. ควรจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีบังคับใช้ใหม่ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจัดท าเป็นคู่มือและรวบรวมข้อกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

นางจิราพรฯ ให้ข้อสังเกตว่ากรณีท่ีขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานวิศวกรรมและส่ิงก่อสร้าง ท่ีจะเข้ามาช่วยให้กระบวนการบริหารพัสดุเกิด
ปัญหาความผิดพลาดน้อยท่ีสุด และมีความเห็นว่าควรพิจารณาท่ีปรึกษาเข้ามาช่วยด าเนินการ เพราะหน่วยงาน
ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ท้ังนี้ ในแต่ละงานควรจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าท่ีรับผิดชอบเป็นหลัก
อยู่ และการจ้างท่ีปรึกษาควรด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของ อ.ส.พ. ด้วย 

/นายดุสิตฯ... 
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นายดุสิตฯ มีความเห็นพ้องกับนางจิราพรฯ และให้ข้อสังเกตว่าในโครงสร้างองค์กร
จะต้องมีหน่วยงานท่ีส าคัญ ได้แก่หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานสนับสนุน 
(Auxiliary) เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะกรณีการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การฯ ว่าขอมอบหมายให้
งานพัสดุเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและสร้างทีมพัสดุให้เข้มแข็ง ศึกษาเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้
แม่นย าถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 

มติที่ประชุม  1) รับทราบผลด าเนินการตามท่ีนิติกรรายงานว่ามีเรื่องคงค้างของ ปปช. 
จ านวน 1 เรื่อง และของ สตง. จ านวน 4 เรื่อง และมอบหมายให้นิติกร เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ และน าผล
มารายงานให้ทราบต่อไป 

2) รับทราบว่ารักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับเรื่องจาก สตง. เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง 
ติดตามกรณีศูนย์ฝึกอบรมฯ และมอบให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรับไปพิจารณาก่อน น าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป 

3) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.  ผอ.ส านักอ านวยการ และงานพัสดุ
รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป 

6) การจัดท าสายล่อฟ้า 
ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานว่า องค์การฯ ได้รับหนังสือตอบกลับจากส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0022.3/1292 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 แจ้งว่าสามารถออกแบบก่อสร้าง
ระบบสายล่อฟ้า โดยระยะเวลาด าเนินการออกแบบประมาณ 90 วัน นับจากนี้ (ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 
2560)  

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้เร่งรัดด าเนินการ หากมีความก้าวหน้าให้น าผลมารายงาน
ให้ทราบต่อไป 

7) รายงานการตรวจสอบงบการเงินองค์การฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานว่า องค์การฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ี

ได้มีข้อสังเกตของ สตง. และได้แจ้งให้ สตง. ทราบในเบ้ืองต้นแล้ว   ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงใกล้เสร็จส้ินแล้ว  

การพิจารณา 
ประธานฯ เสนอแนะว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบและได้

ข้อสรุปแล้ว ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ สตง. ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/8) แนวทาง... 
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8) แนวทางการจัดหารายได้เพื่อสมทบเงินนอกงบประมาณ 
เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานว่าจากการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 

ในระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่องขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม และท่ีประชุมมี
มติอนุมัติตามท่ีส านักอ านวยการเสนอ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอของท่ีประชุมไป
ด าเนินการต่อไป   รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. จึงได้มอบหมายให้ ผอ.ส านักอ านวยการ ร่วมกับคณะท างาน
คณะท างานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อจัดหาทุนเป็นสวัสดิการพนักงานลูกจ้างขององค์การ ตามค าส่ัง อ.ส.พ.            
ท่ี 143/2557 หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดหารายได้เพื่อสมทบเงินนอกงบประมาณ เนื่องจากเงินนอก
งบประมาณท่ีมีคงเหลืออยู่จ ากัด และท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่าควรด าเนินการแยกกันให้ชัดเจนระหว่างกิจกรรม
จัดหารายได้เพื่อสมทบเงินนอกงบประมาณ และกิจกรรมจัดหารายได้เพื่อเป็นรายได้ขององค์การฯ ท้ังนี้ จะได้
น ามารายงานท่ีประชุมเพื่อทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ หากมีความก้าวหน้าให้น าผลมารายงานให้ทราบต่อไป 

9) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
ข้อเท็จจริง 
9.1) ในการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบและมอบหมาย

ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะท่ีประชุมไปด าเนินการ สรุปเรื่องส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการในช่วงเดือนสิงหาคม – 

กันยายน 2560 ท่ีประชุมมอบหมายให้หัวหน้าสวนนโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ 
จัดท าตารางสรุปการนัดหมายของคณะกรรมการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมตามวันต่างๆ  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการรับไปด าเนินการ 

(2) มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาทบทวนกฎหมายล าดับรองของ
องค์การฯ ว่ามีเรื่องใดท่ีควรจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง หรือก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายออกมาในปัจจุบัน 

(3) มอบหมายให้นิติกรศึกษากรณีศึกษาจากค าพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อ
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 มีค าส่ังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเลย -ล่าช้า
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากหน่วยงานท างานช้าหากมีความรับผิดในทางแพ่งใดๆ ต้อง
รับผิดชอบ จึงขอมอบให้ อ.ส.พ. น าไปพิจารณา พึงระวังเพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้น และให้   
นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหลือใช้จากการจัดงานนิทรรศการ     
ในกรณีน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือน ามาแปลงสภาพใช้อีกครั้งควรด าเนินการอย่างไร  รักษาการ ผอ.
อ.ส.พ. มอบหมายให้นิติกร รับไปด าเนินการ 

(4) โครงการความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ. 
:BEDO) สอบถามการจัดเตรียมพื้นท่ีฯ และการเปิดโครงการฯ ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตว่าควรศึกษาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างและระเบียบฯ หรือการด าเนินการตามแนวทางเดิมท่ีองค์การฯ เคยปฏิบัติ ควร
ด าเนินการท้ังส่วนของ BEDO และในส่วนท่ีทางสวนฯ ด าเนินการเอง และคณะกรรมการฯ จะเดินทางไปตรวจ
เย่ียมพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ช่วงเดือนตุลาคม 2560   รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้  

/ผอ.ศวส.... 
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ผอ.ศวส. และหัวหน้าสวนฯ สุโขทัย รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ  ผอ.ศวส. รายงานการ
ด าเนินการว่าได้ส่งโครงการฯ ไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ สพภ. แจ้งกลับมา 

(5) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือถึงประธาน
กรรมการ ตามหนังสือท่ี กค 0819.2/3401 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ประจ าปีบัญชี 2560 ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. แจ้งให้ท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ พิจารณา เพื่อสรุปแจ้งคณะกรรมการฯ ต่อไป  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. 
มอบหมายให้หน.ส่วนนโยบาย รับไปด าเนินการ 

(6) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 
0201.1/ว 404 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เรื่อง การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธี
ธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วน อ.ส.พ. มีก าหนด
เป็นเวรเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 21.00 น. ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. 
แจ้งว่ากรรมการยินดีเข้าร่วม 5 ท่าน  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้ ผอ.สนอ. และหน.ส่วนนโยบายและ
แผน และรักษาการ หน.ง.คก. รับไปด าเนินการ 

9.2) ท่ีประชุมรับทราบผลด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ    
ท้ัง 6 คณะฯ ท่ีน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะท่ีประชุม
ไปด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ไปด าเนินการ และ
ติดตามการด าเนินการ แล้วน ามารายงานผลให้ทราบต่อไป 

3.2 หลักเกณฑ์การสรรหาและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  

เรื่องเดิม 
1) ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2560 

ในระเบียบวาระท่ี 4.4 ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องแต่งต้ังรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมลับ
เฉพาะคณะกรรมการฯ และได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร และฝ่ายวิชาการ รวม 2 ต าแหน่ง และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 1 ต าแหน่ง โดยมอบหมาย
กรรมการ จ านวน 5 คน คือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานคณะกรรมการ พลตรี  ณัฏฐพัชร      
สกุลรังสฤษฎ์  นางจิราพร  คูสุวรรณ  นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน  นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศร เป็นกรรมการ  และ
นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน เป็นเลขานุการ 

2) ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560  
ในระเบียบวาระท่ี 4.4.2 ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการสรรหาผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน เป็นการประชุม
ลับเฉพาะคณะกรรมการฯ ท่ีประชุมได้พิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ในข้อ 20 การแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน 
เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา  

/คณะกรรมการฯ... 



15 
 

รายงานประชุมฉบับรอการรับรอง 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการสรรหาต่อไป 
3) จากการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 

ในระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องขออนุมัติสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังท่ีว่าง ท่ีประชุมได้มีมติ ดังนี้  
(1) ให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังท่ีว่างอยู่ ณ 

ปัจจุบัน เพื่อบรรจุแต่งต้ังแทนอัตราว่าง  
(2) ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการตามข้อบังคับ และให้ด าเนินการด้วย

ความยุติธรรม กระบวนการสรรหาให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพมีคุณวุฒิตรง
ตามต าแหน่งท่ีต้องการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกติกาท่ีก าหนด รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ หรือยก
ร่างระเบียบฯ ด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) มอบหมายให้นิติกรพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับด้านบุคลากรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) มอบหมายให้ส านักอ านวยการ น าเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
ผอ. ส านักอ านวยการ รายงานท่ีประชุมว่าเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 – 9 สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1) กระบวนการ 

1.1) ส ารวจอัตราก าลัง  
- ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 อัตราเงินเดือน 39,950 บาท 

ว่าง 1 อัตรา 
1.2) แต่งต้ังคณะกรรมการและคัดเลือก   

- คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก มีจ านวน 3 คนขึ้นไป  
- ก าหนดรายละเอียดของต าแหน่ง/วิธีการสรรหาและคัดเลือก/รับสมัครไม่

น้อยกว่า 15 วันท าการ และอาจขยายเวลาออกไปได้/ก าหนดวันเวลาและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและ
คัดเลือก/พิจารณาคัดเลือก โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง/รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(1) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน มาตรา 9 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 20, 23, 24 

(3) ระเบียบ อ.ส.พ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งฯ ข้อ 13, 14 
(4) ระเบียบ อ.ส.พ. ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่ง ข้อ 8  
(5) กฎบัตร ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของส านักตรวจสอบภายในองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ข้อ 8.1, 8.2 

 

/1.3) สรรหา... 
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1.3) สรรหา 
- สรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน (ติดประกาศภายในหน่วยงาน ใน

ระบบ internet/เล่ือนระดับผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการเล่ือนระดับ/การด าเนินการคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติ แสดงวิสัยทัศน์) 

- สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก (ประกาศรับสมัครผ่านส่ือต่างๆ 
สถาบันการศึกษา ส านักจัดหางาน อื่นๆ/ด าเนินการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติ แสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการ
บริหาร) 

1.4) การบรรจุแต่งต้ัง 
- คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยให้

ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
- ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
- ผู้อ านวยการออกค าส่ังแต่งต้ัง (เงินเดือนในขั้นต่ าของระดับนั้นในกรณี

แตกต่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การก าหนด) 
- ทดลองงานไม่เกิน 1 ปี 

2) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบภายในระดับ 8 – 9 ประกอบด้วย  

2.1) หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก/เป้าหมายของงาน 
2.2) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.3) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 3.2  
การพิจารณา 
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาสรรหาอัตราก าลังท่ีว่างทุกต าแหน่งให้ครบ 

แล้วน าผลมารายงานให้ทราบต่อไป 
นายดุสิตฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าการน าเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาฯ นอกเหนือจากข้อมูล

เอกสารต่างๆ ท่ีทางส านักอ านวยการรวบรวมมาน าเสนอท่ีประชุมในครั้งนี้แล้ว ควรจะต้องจัดท าเป็นเอกสาร
ร่างขึ้นมาน าเสนอโดยก าหนดหรือระบุรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือ
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ฯลฯ ซึ่งร่างดังกล่าวควรจะต้องมีความชัดเจนพร้อมท่ีจะใช้ประกาศสรรหาฯ  สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติต่อไปได้ ท้ังนี้ กระบวนการสรรหาควรปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย 

นางจิราพรฯ ให้ข้อสังเกตว่ามติท่ีประชุมครั้งก่อน (ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 
2560) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการสรรหา โดยให้ ผอ.อ.ส.พ. เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา แล้วเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป  

เลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดในอดีตเคยมีค าส่ังแต่งต้ังให้ 
นางปาลิกา ปราณน์ปรีดา ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งค าส่ังดังกล่าวยังไม่มี 

/การยกเลิก... 
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การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงประการใด จึงควรพิจารณาค าส่ังเดิมให้เรียบร้อยก่อนเพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องค้างอยู่ 
ประธานฯ กล่าวว่าเรื่องการยกเลิกค าส่ังแต่งต้ังรักษาการผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ

ภายใน มีความเห็นว่าควรยกเลิกค าส่ังเดิมพร้อมกับเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในคนใหม่  
นางปาลิกาฯ เรียนท่ีประชุมว่าต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านักตรวจสอบยังมีอยู่

ยังมิได้มีการยกเลิกค าส่ังประการใด แต่ตนเองไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการฯ จึงไม่แน่ใจว่าต้องปฏิบัติเช่นใด 
เพราะได้รับค าส่ังให้มาท าหน้าท่ีหัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลังอยู่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันควบอยู่ 2 ต าแหน่ง 

นายจรูญฯ เรียนว่าเดิมนางปาลิกาฯ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน พร้อม
กับด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในด้วย แต่ต่อมาได้มีค าส่ังศาลให้คืนต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในให้กับนางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์ แต่มิได้มีค าส่ังแต่งต้ังนางสาวเพ็ญศิลป์ฯ ให้
ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการตรวจสอบภายในพร้อมกันด้วย ดังนั้น จึงมีการตีความไปว่าค าส่ังท่ีแต่งต้ัง
นางปาลิกาฯ ตกเป็นโมฆะ แล้วจึงโยกย้ายใหน้างปาลิกาฯ ไปอยู่ต าแหน่งอื่น 

เลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมเพิ่มเติมว่านางปาลิกาฯ ยังคงด ารงต าแหน่งรักษาการ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในอยู่ โดยยังไม่มีการยกเลิกค าส่ังฯ และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 17 ผู้บริหารสูงสุด
จะแต่งต้ังให้ผู้ตรวจสอบภายในไปรักษาการต าแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้  

ประธานฯ เสนอแนะว่ากรณีค าส่ังแต่งต้ังรักษาการผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน
ตามท่ีมีประเด็นท่ีค้างอยู่ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ให้ส าเนาค าส่ังศาลฯ ท่ีให้คืนต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ตรวจสอบภายในให้กับนางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับไปด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในให้ถูกต้องตามกระบวนการสรรหาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และให้น าข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการ   แล้วน ามาเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณา โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย 

3.3 การเลื่อนระดับพนักงาน อ.ส.พ.  
เรื่องเดิม 
จากการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ท่ี

ประชุมได้พิจารณาการเล่ือนระดับของพนักงาน 1 – 5 และมีมติเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการ ผอ.
อ.ส.พ. ในการออกค าส่ังเล่ือนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จ านวน 41 ราย โดยให้มีผลย้อนหลัง
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานท่ีประชุมเรื่องการเล่ือนระดับพนักงาน อ.ส.พ.  ดังนี้ 
1) องค์การฯ ได้มีค าส่ังฯ ท่ี 125/2560 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เรื่องการเล่ือน

ระดับต าแหน่งพนักงาน ระดับ 1 – 5 โดยให้มีผล ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 
 

/2) คณะกรรมการ... 
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2) คณะกรรมการประเมินเล่ือนระดับตามค าส่ังองค์การฯ ท่ี 73/2560 ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 ได้รายงานผลทดสอบและประเมินผลพนักงานท่ีได้รับการเล่ือนระดับต าแหน่ง ระดับ 5 เล่ือน
เป็นระดับ 6 มีผู้สอบผ่านจ านวน 3 ราย ดังนี้ 1) นางสาวภัทรินทร์  นันทมนตรี 2) ว่าท่ี ร.ต.ชัยณรงค์ สุวรรณ
รัตน์ 3) นายสุรวัช คงตระกูล, พนักงานท่ีได้รับการเล่ือนระดับต าแหน่งระดับ 6 เล่ือนเป็นระดับ 7 มีผู้สอบผ่าน
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 1) นายจรัญ มากน้อย  2) นายมงคล ศรีสุขค า  3) นายคณิต แวงวาสิต รวมจ านวนท้ังส้ิน 6 ราย 

3) การเล่ือนระดับต าแหน่ง 7 – 8 อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ัง 

เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 วรรคแรก “...ผู้อ านวยการมีอ านาจบรรจุ แต่งต้ัง 
พนักงานให้ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่ระดับ 8 ลงมาได้ทุกต าแหน่ง...”  

หลักการและวิธีการเล่ือนพนักงานให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีผู้อ านวยการก าหนด 

2) ค าส่ังคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ค าส่ังท่ี 1/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ “...ให้รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ยกเว้นการแต่งต้ังโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์...” 

จึงขอน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ในการออก
ค าส่ังเล่ือนระดับพนักงาน อ.ส.พ. ประจ าปี 2560 ตามข้อบังคับขององค์การฯ ท้ังนี้ การเล่ือนระดับของ
พนักงานดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนแต่อย่างใด 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว และได้สอบถามประเด็นผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนว่า

มิได้มีผลกระทบแต่อย่างใด ในการเล่ือนระดับพนักงานจากระดับ 5 ไประดับ 6 และจากระดับ 6 ไประดับ 7 
รวมจ านวนท้ังส้ิน 6 ราย ตามท่ีน าเสนอ และให้ข้อเสนอแนะว่าการพิจารณาขอให้ อ.ส.พ. ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง มีหลักเกณฑ์การประเมินท่ีโปร่งใสชัดเจน และพิจารณาด าเนินการโดยยุติธรรม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเล่ือนระดับต าแหน่งระดับ 5 เล่ือนเป็นระดับ 6 จ านวน 3 ราย 
และระดับ 6 เล่ือนเป็นระดับ 7 จ านวน 3 ราย รวมจ านวนท้ังส้ิน 6 ราย ตามท่ีส านักอ านวยการน าเสนอ และ
มอบอ านาจให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ออกค าส่ังเล่ือนระดับพนักงาน อ.ส.พ. ตามข้อบังคับองค์การฯ ท้ังนี้ การ
เล่ือนระดับของพนักงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนแต่อย่างใด 

3.4 การพิจารณาวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561 (ผลงานปี 2560) และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง 

เรื่องเดิม 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560       

ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องกรอบวงเงินการเล่ือนขั้นประจ าปี 2561 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
/1) เห็นชอบ... 
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1) เห็นชอบกรอบวงเงินการเล่ือนขั้นประจ าปี 2561 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรี โดยกรอบวงเงินให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

2) เห็นชอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกลุ่มผู้บริหารระดับสูงผู้อ านวยการ
ส านักขึ้นไป จ านวน 4 คน และกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 8 ลูกจ้างประจ า จ านวน 135 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 
139 คน ตามท่ีส านักอ านวยการน าเสนอ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ลงวันท่ี 6 กันยายน 
2559 เรื่องระบบการก าหนดวงเงนิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี และตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่ง การบรรจุ แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537  

3) การเล่ือนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ
ส านัก) พิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับไป
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วน ามาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานท่ีประชุมเรื่องการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561 ดังนี้ 
1) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้รับ

งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวมสุทธิ 46,919,600 บาท ซึ่งน้อยกว่าท่ีองค์การขอต้ัง
งบประมาณไว้จ านวน 2,532,900 บาท (ต้ังของบประมาณไว้ที่ 49,452,500 บาท) องค์การฯ จึงได้ประสาน
ข้อมูลจากส านักงบประมาณ สาเหตุกรณีดังกล่าวพบว่าถูกหักเนื่องจากไม่บวกเงินเล่ือนขั้น 6% และให้บรรจุ 
อัตราเกษียณ 2 อัตรา จ านวน 4 เดือน และอัตราว่าง 3 อัตรา จ านวน 4 เดือน โดยส านักงบประมาณมี
นโยบายให้รัฐวิสาหกิจไปใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม วาระท่ี 3.4 

2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจ าประจ าปี 2561 ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ได้ค านวณวงเงินร้อยละ 6.5 ตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณการจะต้องใช้เงินจ านวน 47,882,598.60 
บาท และประมาณการบรรจุอัตราว่างในปี 2561 จ านวน 13 อัตรา จ านวนเงิน 4,121,880 บาท รวมเป็นเงิน
สุทธิ 52,004,478.60 บาท พบว่างบประมาณคงขาดหลังประมาณการ เป็นเงิน 5,084,878.60 บาท ดังนั้น   
จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ เพื่อขอใช้เงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจ านวน 5,00,000 บาท 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ได้ก าหนดวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือน

ประจ าปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนหรือไม่มีก าไรจากการด าเนินงาน ให้ก าหนดวงเงิน
เล่ือนขั้นประจ าปีได้ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจ านวนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปี  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป   

2) ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 24 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติให้เล่ือนขั้น
เงินเดือนของพนักงานประจ าปีได้ทุกต าแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานช้ันรองผู้อ านวยการ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  

 
/ผู้เช่ียวชาญ... 
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ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส านัก หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 

การพิจารณา 
นางจิราพรฯ กล่าวทบทวนเรื่องเดิมว่าจากการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 4 

สิงหาคม 2560 มาเสนอขอความเห็นชอบกรอบวงเงินการเล่ือนขั้นประจ าปี 2561 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
กรอบวงเงินให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และในครั้งนี้เห็นว่าได้มาน าเสนอและช้ีแจง
ข้อมูลใหม่ว่าการค านวณเล่ือนขั้นให้พนักงาน อ.ส.พ. ประจ าปี 2561 จ านวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนอย่างน้อย 1.0 ขั้น  จึงมีความเห็นว่าเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจะเตรียมข้อมูล
และค านวณตัวเลขมาให้ถูกต้องและครบถ้วน   

นางพรพิมล กล่ าแวววงศ์ หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล ช้ีแจงท่ีประชุมว่าเป็น
ความผิดของตนท่ีน าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนในครั้งแรก และเมื่อท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินให้เป็นไป
ตามกรอบวงประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว จึงได้น าไปค านวณเล่ือนขั้นให้พนักงานและลูกจ้างประจ าแล้วพบว่า
จ านวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างน้อย 1.0 ขั้น และเมื่อตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ
ของปี 2561 พบว่างบประมาณไม่เพียงพอคงขาดอยู่ประมาณ 5 ล้านบาท 

นายสิรินทร์ฯ มีความเห็นว่าการน าเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นใหม่ เห็นควรยกเป็น 
ข้อมูลท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจากท่ีน าเสนอจากครั้งแล้ว ยกเป็นเหตุผลใหม่แล้วจึงต้องน ามาเสนอให้พิจารณาใหม่ 
ส าหรับเรื่องเดิมท่ีน าเสนอครั้งท่ีแล้วไม่ควรแก้ไขมติ 

ประธานฯ มีความเห็นพ้องกับนายสิรินทร์ฯ และเสนอแนะว่าให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์
กลับไปค านวณใหม่ โดยให้พิจารณาเล่ือนขั้นให้พนักงาน อ.ส.พ. และลูกจ้างประจ า ได้เล่ือนขั้นอย่างน้อย 1.0 
ขั้น หรือพิจารณาให้ข้ันพิเศษส าหรับผู้ท่ีมีผลงานโดดเด่น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับพนักงานผู้ท่ีทุ่มเทและต้ังใจ
ท างานมาตลอดท้ังปี  โดยให้น าเสนอในรายละเอียด ผลการประเมินขั้น จ านวนคนท่ีได้ขั้นในแต่ละขั้น จ านวน
เงินท่ีจะต้องใช้รวมทั้งส้ิน รวมทั้งผลการประเมินในระดับผู้อ านวยการส านัก ให้น าเสนอเป็นวาระลับ มาพร้อม
กัน เพื่อจะได้ให้มีผลบังคับใช้ในงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560)  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ส านักอ านวยการน ากลับไปพิจารณารายละเอียดให้
ครบถ้วนเกี่ยวกับกรอบวงเงินท่ีจะขออนุมัติ โดยควรให้พนักงานและลูกจ้างพึงได้รับในสิทธิท่ีควรได้รับและให้
น าเสนอแนวทางการใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นมาใช้สมทบในคราวเดียวกัน  

3.5 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ 
เรื่องเดิม 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 

2560 ท่ีประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงค าส่ัง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ ดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งต้ังนายธนิต  ธงทอง เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง แทนนางจิราพร  คูสุวรรณ และแต่งต้ังนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และ  
นายสิรินทร์  แก้วละเอียด เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม 

/2) คณะอนุกรรมการ... 
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2) คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งต้ัง
นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย เป็นอนุกรรมการ แทนนางจิราพร  คูสุวรรณ   

3) คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
แต่งต้ังนายสิรินทร์  แก้วละเอียด เป็นอนุกรรมการ แทนนางจิราพร คูสุวรรณ 

4) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง แต่งต้ังนายธนิต  ธงทอง เป็น
อนุกรรมการ แทนนางจิราพร  คูสุวรรณ 

และมอบหมายให้เลขานุการฯ ประสานกับกรรมการ และน าร่างการปรับปรุงค าส่ัง
คณะอนุกรรมการฯ มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
องค์การฯ ได้จัดท าร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ โดยปรับปรุง

จากค าส่ังฯ เดิม เนื่องจากนางจิราพรฯ พ้นจากต าแหน่งกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ การปรับปรุง
เป็นไปตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังต่อไปนี ้

1) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ งรอง ผู้อ านวยการอง ค์การสวน

พฤกษศาสตร์ฯ 
4) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง 

จึงขอน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
จ านวน 4 คณะท่ีมีการปรับปรุง ก่อนน าเสนอประธานกรรมการ พิจารณาลงนาม ต่อไป 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

2518 มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้
ส าหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย...(2) มีอายุไม่เกินหก
สิบห้าปีบริบูรณ์ 

2) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535 มาตรา 17 เพื่อ
ประโยชน์แห่งกิจการของ อ.ส.พ. ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่าง
หนึ่งอย่างใดของ อ.ส.พ. และก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการได้ 

ให้ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจและหน้าท่ีอย่างเดียวกับผู้อ านวยการ เว้นแต่
อ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการในฐานะกรรมการของ อ.ส.พ. และต้องปฏิบัติกิจการให้อยู่ภายในแผนงานท่ี
ผู้อ านวยการก าหนด 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 4 แล้ว มีข้อเสนอแก้ไข

ร่างค าส่ังฯ ดังนี้ 
 

/1) เสนอ... 
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1) เสนอให้แก้ไขช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง เป็น 
“คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของคณะอนุกรรมการฯ ให้ครอบคลุมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย และให้แก้ไขร่างค าส่ังฯ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1)  ให้เปล่ียนแปลงช่ือ “คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง” 
เป็น “คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์” 

1.2) แต่งต้ังให้นายจรูญ อิ่มเอิบสิน กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ 

1.3) แต่งต้ังให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ 

1.4) แต่งต้ังให้นายธนิต ธงทอง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ แทนนาง
จิราพร  คูสุวรรณ อนุกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่ง 

2) เสนอให้แก้ไขช่ือ “คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์” เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมได้พิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ในข้อ 20 การแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการฯ จึงมีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการสรรหา  และให้แก้ไขร่างค าส่ังฯ ดังต่อไปนี้ 

2.1) ให้เปล่ียนแปลงช่ือ “คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์” 

2.2) แต่งต้ังให้นายสิรินทร์ แก้วละเอียด กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
อนุกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แทนนางจิรา
พร คูสุวรรณ อนุกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่ง 

2.3) อ านาจหน้าท่ี “ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีอ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 

มติที่ประชุม  1) เห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 4 คณะ ตามท่ี น าเสนอ 
โดยท่ีประชุมมีการแก้ไขร่างค าส่ังคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 2 คณะ  

 2) มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปแก้ไขร่างค าส่ังฯ ตามท่ีท่ีประชุมมีการแก้ไข 
แล้วให้น าเสนอประธานกรรมการพิจารณาลงนามในวันนี้โดยไม่รอรับรองรายงานประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1  แผนการด าเนินงานระยะยาว 

4.1.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (พ.ศ.2561 – 
2563) 

นางสาวพัฒน์สรณ์  สงวนศักด์ิ  หัวหน้าส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร 
รายงานท่ีประชุมว่า องค์การฯ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานใน
ระหว่างปี 2561 – 2563  เพื่อทดแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 
เมษายน 2549  ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี  
และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 ท่ีให้จัดท าแผนแม่บทโดยจัดท าแผน 3 ปี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์การฯ มีแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาพรวมให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาตามภารกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน และมีกลไกในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ  โดยก าหนดดัชนีช้ีวัด ผลกระทบ และประโยชน์ท่ีได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างแท้จริง 
และในรายละเอียดของแผนประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
ส่วนท่ี 2 แนวนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ระบบงานและความต้องการขององค์การ 
ส่วนท่ี 5 ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 6 ประเมินความคุ้มค่า ความเร่งด่วน ความเหมาะสมของโครงการ 
ส่วนท่ี 7 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 8 แนวทางและโครงสร้างการจัดองค์กรรองรับและแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 

4.1.1 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 
ท้ังนี้ แผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการในแต่ละยทุธศาสตร์ ท่ีได้น าเสนอท่ี

ประชุมในแผนปฏิบัติการดิจิทัลจะต้องมีการน าไปวเิคราะห์หาความคุ้มค่า และจัดล าดับความส าคัญโครงการต่อไป  
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของประเทศไทย 
1) ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน

ของรัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการท่ีจะจัดท า
ขึ้น ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 

 
/2) ให้ทุก... 
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2) ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี และให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 
มิถุนายน 2541 ท่ีให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการ
ของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (พ.ศ.2561 – 2563)  ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดท าเป็นคู่มือในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้ง่าย

ในการปฏิบัติ และขอให้ฝ่ายกฎหมายช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายใน
โครงการท่ีมีการลงทุนสูง  และพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการโดยเฉพาะโครงการ
ท่ีต้นทุนสูงโดยละเอียดอีกครั้ง 

นายดุสิตฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการใดท่ีมีงบประมาณมาสนับสนุนแล้ว ควร
ด าเนินการได้ทันที เช่น ระบบฐานข้อมูล Botany 4Thai ท่ีสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
น าเสนอภาพใหม่และเป็นปัจจุบันที่ดึงดูดและน่าสนใจ  

นางจิราพรฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการต่างๆ ท่ีน าเสนอข้างต้นมีจ านวนมากท้ัง
โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เรื่องก าลังคนท่ีมาสนับสนุนเพียงพอหรือไม่อย่างไร และมีความเห็นว่าควรมี
การจัดการโครงการท่ีมีความส าคัญ (Priority)  ก าหนดแผนผังกรอบเวลาการด าเนินงาน (Timeline) ท่ีชัดเจน  
และควรจะมุ่งโครงการท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ( Impact) ท่ีสามารถเห็นผลชัด  หรือศึกษาแนวคิดหรือ
รูปแบบของหน่วยงานอื่น ยกตัวอย่าง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ท่ีน าเสนอข้อมูลท่ีมีการผสมผสานศิลปะกับ
วัฒนธรรมกับเรื่องการเงินการลงทุน ในรูปแบบดิจิทัล  ท้ังนี้ ด าเนินการโดยบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา 

นางสาวสิริวรรณฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ความส าคัญกับโครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรกก่อน เพราะทราบว่าทางส านักงาน อ.ส.พ. มักประสบปัญหาอุปสรรถในเรื่อง
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานของ อ.ส.พ. จึงควร
เพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ด้วย  

พลตรี ณัฏฐพัชรฯ กล่าวช่ืนชมแผนฯ เห็นว่าสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
Thailand 4.0 และมีความเห็นว่าปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับดิจิทัลมาก และมีข้อเสนอแนะว่าการ
ประชาสัมพันธ์มีความส าคัญท่ีจะช่วยเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนและเยาวชนได้เป็นอย่างดี
สามารถท าได้ก่อนท าได้ทันที เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ทราบแนวทางหรือทิศทางของ     
อ.ส.พ. ในอนาคต และเห็นว่าโครงการ Smart Room เป็นโครงการหนึ่งท่ีดีและจัดล าดับโครงการส าคัญท่ี
ด าเนินการได้ทันที 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ กล่าวสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีประชุม ดังนี้ 
1) ควรด าเนินโครงการท่ีมีความส าคัญก่อน เช่น จัดล าดับโครงการส าคัญท่ีจะ

ด าเนินการภายในปี 2561 และจัดล าดับของแต่ละปี ตามล าดับ   
2) ควรประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการท่ีไม่สามารถ

ด าเนินการเองได้ควรพิจารณาจ้างท่ีปรึกษาหรือบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาด าเนินการแทน   
3) ควรมุ่งเน้นเรื่อง AR /QR Code บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้วย   
4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องท่ีส าคัญในระดับต้น 

เพื่อให้ด าเนินการเป็นการเร่งด่วนเห็นควรมีแผนการส ารวจระบบไฟฟ้าภายใน อ.ส.พ.  เพื่อจัดท าระบบไฟฟ้า
ใหมท้ั่งหมด และใหป้ระมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยเริ่มด าเนินการภายในปี 2561  เพื่อรองรับโครงการ
ท่ีจะด าเนินการในปี 2562 ต่อไป 

และมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปปรับปรุง
เพิ่มเติม ให้ชัดเจนมากขึ้นและมอบให้ อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (พ.ศ.2561 
– 2563) และให้รับข้อเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

4.1.2 แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านวิชาการ  
นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี 

รายงานท่ีประชุมว่า องค์การฯ ได้จัดท าแผนการเปรียบเทียบความสามารถขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Benchmarking) ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์การฯ สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยท าการเปรียบเทียบความสามารถขององค์กรอย่างเป็นระบบกับสวนพฤกษศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จหรือ
มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ก าหนดหัวข้อองค์ประกอบทางวิชาการในการจัดท า Benchmarking ขององค์การฯ  
โดยแต่ละหัวข้อได้เลือกคู่เทียบท่ีเป็นสวนพฤกษศาสตร์ช้ันน าในระดับสากล  และในรายละเอียดของแผน
ประกอบด้วยการสรุปการเปรียบเทียบ และกลยุทธ์ จ านวน 3 หัวข้อหลัก คือ  

1) การจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต เทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 
2) ห้องปฏิบัติการ เทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิบสองปันนา 
3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 
ท้ังนี้ ได้มีการเตรียมแผนการด าเนินงานจัดท าไว้แล้วและได้เริ่มด าเนินการ

ต้ังแต่ปี 2560 และได้ปฏิบัติตามร่างแผนจนมาถึงส้ินปีงบประมาณ 2560  พร้อมจัดท าแผนพัฒนาองค์กรสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านวิชาการ  (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นรูปเล่มขึ้นมาจากการท่ีได้ศึกษารวบรวมจาก
ข้อเท็จจริงท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว และท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต น ามาเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
ครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบ 

ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 
4.1.2  และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 

 
/คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ
พิจารณาแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านวิชาการ  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 
7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน
รายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

การพิจารณา 
นายสิรินทร์ฯ เรียนว่าการเปรียบเทียบความสามารถขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ กับคู่เทียบท่ีเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ  ได้ก าหนดตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 2 
หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ และ 2) ด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์   ในส่วนด้านวิชาการแบ่งเป็น 3 
ข้อย่อย ตามท่ีน าเสนอข้างต้นแล้ว และในขั้นตอนของการประเมินผลการด าเนินงานแผนดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบเพื่อได้คะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น  

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 

4.1.3 แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารและ
ประชาสัมพันธ์  

นางสาวพัฒน์สรณ์ฯ รายงานท่ีประชุมว่า องค์การฯ ได้จัดท าแผนพัฒนา
องค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าแนวทางการศึกษา
เรียนรู้ทางลัดในการพัฒนาระบบบริหาร การประชาสัมพันธ์ ให้สามารถพัฒนา ก้าวทันองค์กรอื่นมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์  และเพื่อน าแผนมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าแผนใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือศึกษา Best Practice กับ
องค์กรช้ันน าระดับประเทศ หรือ Benchmarking โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์  กระบวนการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงาน โดย อ.ส.พ. ได้คัดเลือกหน่วยงานเอกชน ท่ีมีการจัดการในด้านการบริหาร การ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ และจากผลการศึกษาเปรียบเทียบ อ.ส.พ. สามารถดึงกลยุทธ์การด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีดี และเป็นท่ีประจักษ์แต่สาธารณชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศมาใช้ในการจัดท าแผนฯ  และในรายละเอียดของแผนประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 

บทท่ี 1 บทน า 
บทท่ี 2 องค์ประกอบทางด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศ 
บทท่ี 3 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
บทท่ี 4 แผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
บทท่ี 5 สรุปแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 

4.1.3 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 
 

/ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้ จะได้เริ่มด าเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 และพร้อมจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์  (ปี 2561 – 2563) เป็นรูปเล่ม
ขึ้นมาจากการท่ีได้ศึกษารวบรวมจากข้อเท็จจริงท่ีได้ด าเนินการ และท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต น ามาเสนอ
ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ
พิจารณาแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านการบริหารและประชาสัมพันธ์   ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

การพิจารณา 
นางสาวสิริวรรณฯ มีข้อสังเกตว่าการเลือกคู่เทียบ (Benchmarking) กับ

ภาคเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจแสวงหาผลก าไร และมีพันธกิจแตกต่างกันมาก  ในอนาคตจึงขอเสนอให้พิจารณาศึกษา
คู่เทียบอื่นเพิ่มเติม โดยอาจท าการศึกษากับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ซึ่งมีความเห็นว่าไม่ยากจนเกินไป และ
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ซึ่งท่ีผ่านมาทาง อ.ส.พ. ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปฝึกอบรมมาแล้ว  และในอนาคตมี
การจัดท า MOU ร่วมกัน 

นายสิรินทร์ฯ เรียนเพิ่มเติมว่าจากการประชุมเจรจาตัวชี้วัดร่วมกันแล้ว ในการ
ท า Benchmarking มุ่งท่ีกระบวนการว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะได้ประโยชน์อะไร  เรียนรู้อะไร  และจะ
น าไปพัฒนาอะไร เป็นต้น ในส่วนท่ีเป็นผลหรือข้อแตกต่างกันไม่เป็นประเด็นส าคัญ 

นายดุสิตฯ มีความเห็นว่าเห็นชอบในหลักการ และให้รับข้อเสนอแนะของท่ี
ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงในการจัดท ารูปเล่ม และเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติยิ่งขึ้น 

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าแผนฯ ท่ีน ามาเสนอขอให้ด าเนินการให้ได้ตามแผน
และส่ิงท่ีคาดหวังคือผลลัพธ์ (Outcome)  และขอมอบให้ผู้บริหาร อ.ส.พ. ทุกท่าน รับไปด าเนินการตามแผน
ให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป และมีความเห็นว่าควรจัดท าแผนขยายถึงปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และแผนสภาพัฒน์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ)  และควรจัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการตามแผน (Action Plan) แยกในแต่ละปี ต้ังแต่ปี 
2561 – 2564 แนบไว้ท้ายแผนฯ   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมใน
รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านการบริหารและ
ประชาสัมพันธ์ และเห็นชอบให้จัดท าแผนขยายถึงปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

/4.1.4 แผนเพิ่ม... 
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4.1.4 แผนเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของบุคลากร  
นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผอ.ส านักอ านวยการ  รายงานท่ีประชุมว่าจากการ

ส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดอันดับปัจจัยท่ีมีผลความผูกพันต่อองค์กร  ของ
พนักงานและลูกจ้างประจ ารวม 136 อัตรา จากผลสรุปท่ีได้องค์การฯ จึงได้น ามาจัดท าแผนเพิ่มระดับความ
ผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของบุคลากร  ประกอบด้วยการกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามมติความ
ผูกพัน ดังนี ้

(1) มิติความพยายาม ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
(2) มิติความภาคภูมิและจงรักภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วยโครงการ

ด าเนินงาน  
(3) มิติการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
และ ในรายละเอียดประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 
1) ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
2) ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 
3) การจัดอันดับปัจจัยท่ีมีผลความผูกพันต่อองค์กร 
4) การส ารวจข้อมูล 
5) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มความผูกพัน ทุ่มเทและการ

ท างานเป็นทีมของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพัน  จัดล าดับความส าคัญ  
วิธีด าเนินการ  การน าไปปฏิบัติ  ติดตาม/ประเมินผล 

6) แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 
6.1) โครงการเสริมสร้างระบบและวิธีการท างานเพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2) โครงการสร้างความมั่นคงการท างาน 
6.3) โครงการพัฒนาระบบส่ือสารภายในองค์กร 
6.4) โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีและมีผลงานดี 
6.5) โครงการสวัสดิการเข้มแข็ง (Happy Welfare) 
6.6) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6.7) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
6.8) โครงการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) 
6.9) โครงการ อ.ส.พ. สัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร (Happy Society) 
6.10) โครงการสุขภาพดีชีวิตมีสุข (Happy Body & Relax) 
6.11) โครงการพัฒนาจิตน าสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี (Happy Soul) 

ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 
4.1.4 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 

/คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ
พิจารณาแผนเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของบุคลากร ตามท่ีส านักอ านวยการ ได้
น าเสนอ  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ   ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้
น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ มีข้อสังเกตว่าจากการพิจารณาตารางร้อยละความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม คะแนนในด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource)  และด้านการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR ได้คะแนนต่ ากว่า 2.5  จึงขอ
มอบหมายให้ส านักอ านวยการรับไปพิจารณา เพื่อให้ค่าความผูกพันเพิ่มขึ้นในปีต่อไป   

นายสิรินทร์ฯ เรียนว่าจากการพิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2560 ตาม
กิจกรรมพบว่า องค์การฯ ได้ด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 4  ได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 และได้ด าเนินงานในกิจกรรม
ท่ี 5 แล้วพบว่าบุคลากร อ.ส.พ. มีระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมไม่เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของ
บุคลากร และมอบหมายให้ส านักอ านวยการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป   

4.1.5 แผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมสวน
พฤกษศาสตร์  

นางสาวรัชดาฯ รายงานท่ีประชุมว่า องค์การฯ ๆ ได้ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ ในปี 2560  จากผลสรุปท่ีได้จึงน ามาจัดท าเป็นแผนยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย เป้าประสงค์  กลยุทธ์  การด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  งบประมาณ  โดยมีหัวข้อส าคัญ  ดังนี้ 

1)  การให้บริการและการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของบุคลากร อ.ส.พ. 
2)  กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการและให้ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ 
3)  ความพึงพอใจด้านสถานท่ีและอุปกรณ์การให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
4)  ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5)  ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสวน

พฤกษศาสตร์ 
และแผนด าเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วย กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยงาน

รับผิดชอบ  เป้าหมาย  กรอบระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ 2560  โดยมีหัวข้อส าคัญ  ดังนี้ 
 

/1) การให้... 
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1)  การให้บริการและการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของบุคลากร อ.ส.พ. 
1.1)  พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการส่ือสาร 
1.2)  เพิ่มทักษะภาษาส าหรับบริการนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

2)  กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการและให้ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ 
2.1) วางแผนการบริหารจัดการ กระบวนการให้บริการแก่ผู้เข้าเย่ียมชม 

3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
3.1) การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
3.2) การปรับปรุงและเพิ่มจุดนั่งพัก/จุดพักผ่อน เพื่อรองรับผู้เข้าเย่ียมชม 
3.3) การปรับปรุงและเพิ่มห้องสุขา/ห้องสุขาส าหรับผู้พิการ 
3.4) การปรับปรุงและเพิ่มร้านอาหาร 
3.5) การปรับปรุงป้ายบอกเส้นทาง/ป้ายจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่ผู้เข้าเย่ียมชม 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 

4.1.5 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ตามเอกสารประกอบ 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ

พิจารณาแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์  ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ เสนอว่าควรเพิ่มเติมในรายละเอียดแผนระยะยาว ปี 2560 – 2564 

ในหัวข้อท่ี 1 การให้บริการและการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของบุคลากร อ.ส.พ. ควรมีโครงการอาสาสมัคร 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มวัยเกษียณราชการ หรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถรักธรรมชาติ รักต้นไม้ ฯลฯ 
รวมอยู่ด้วย และในหัวข้อท่ี 3 ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและอุปกรณ์การให้ความด้านพฤกษศาสตร์ ข้อ 3.3 
เส้นทางเดินชมพรรณไม้ ควรแก้ไขเป็น “เส้นทางเดินชมพรรณไม้ เส้นทางกระสุนพระอินทร์” 

พลตรี ณัฏฐพัชรฯ มีความเห็นพ้องกับประธานฯ และมีความเห็นว่าเพื่อเป็น
การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพและผู้ท่ีอยู่ในวัยเกษียณได้มา
รวมกลุ่มกัน  และควรพิจารณาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุต่างๆ การจัดรถรับส่งภายในสวน
พฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

นางสาวปัถวีฯ รายงานเพิ่มเติมว่า อ.ส.พ. เคยจัดโครงการมัคคุเทศก์ใบไม้ทอง 
ซึ่งมีอาสาสมัครกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาร่วมโครงการฯ และจัดอบรมให้ความรู้ด้านมัคคุเทศก์ 3  – 4 วัน แต่
ด าเนินการโครงการเพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วขาดช่วงไป 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดโครงการในลักษณะเป็นช่วงส้ันๆ และ
หมุนเวียน เพราะอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวอาจจะมีข้อจ ากัดด้านสุขภาพบ้าง และการเดินทางท่ีไกลจากตัวเมือง 

/และมี... 
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และมีความเห็นว่าควรจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก รถเข็น บ้านพักรับรอง รถรับส่ง เป็นต้น 
ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เย่ียม
ชมสวนพฤกษศาสตร์ 

4.2  แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 

4.2.1 แผนบริหารความเสี่ยง  
นางสาวพัฒน์สรณ์ฯ รายงานท่ีประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ได้พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี (ปี 
2561) และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าว
แล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป  จึงขอน าเสนอแผนบริหารความ
เส่ียงประจ าปี ซึ่งได้มีการก าหนด (ทอน) เป้าหมาย จากเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. โดยใช้ท้ังวิธี 
Top Down (ผู้บริหารและคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารความเส่ียง) และ Bottom Up (ระดับโครงการ/
กิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งเข้ามาเป็นตัวก าหนดเป้าหมาย)  และได้จัดท าผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานกับปัจจัยเส่ียง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2561  สรุปปัจจัยเส่ียง อ.ส.พ. ปี 2561 จ านวน 6 
ปัจจัย ประกอบด้วย 
 RF1 ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงในระบบ HR เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติจริงไม่เพียงพอ (Risk Owner : ผอ.ส านักอ านวยการ – ทรัพยากรมนุษย์) 
 RF2 การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานได้ 
(Risk Owner : ทุกส านักท่ีรับผิดชอบ KPI อ.ส.พ. ) 
 RF3  บุคลากรด้านวิชาการท่ีมีสมรรถนะในการด านินงานตามเป้าหมายไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการ (Risk Owner = ผอ.ส านักอ านวยการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และ ผอ.ศูนย์วิจัย-
พัฒนาฯ) 
 RF4 ระบบการท างาน (System) ท้ังในด้าน Process การด าเนินงานภายใน
องค์กรไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง (Risk Owner = ผอ.ส านักอ านวยการ และ ผอ.ส านักทุกส านัก) 
 RF5 การบริหารเงินลงทุน ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักไม่ชัดเจน                       
(Risk Owner = ผอ.ส านักอ านวยการ และ ผอ.ส านัก ทุกส านัก) 
 RF6 ระเบียบไม่รองรับการด าเนินงานตามระบบ (Risk Owner = ผอ.ส านัก
อ านวยการ และนิติกร) 

โดยไ ด้ ฝ่ายบริหาร ไ ด้น า เสนอสาระส า คัญของแผนในการพิจารณา 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

-  Risk Map  เช่ือมโยงไปสู่สาเหตุและแผนบริหารความเส่ียง 
/- Risk… 
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- Risk Appetite & Risk Tolerance   ท่ีได้รับการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการฯ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

- ผลการประเมินระดับความเส่ียงตาม Risk Profile โดยมีการก าหนดโอกาส
เกิดผลกระทบ  เพื่อประกอบการประเมินระดับความเส่ียง 

- ผังความเช่ือมโยงของปัจจัยเส่ียงตาม Risk Map และรายละเอียดความ
เช่ือมโยงเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนให้ครอบคลุมทุกปัจจัย 

- แผนบริหารความเส่ียงและแผนปฏิบัติการความเส่ียงปี 2561 ท่ีจะจัดการ
สาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะท าให้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์องค์การไม่บรรลุเป้าประสงค์โดยมีปัจจัยเส่ียง  

ในรายละเอียดเนื้อหาของแผนบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 
1) การระบุปัจจัยเส่ียง จ าแนกตามกระทรวงการคลังก าหนด 
2) การเปรียบเทียบปัจจัยเส่ียงปี 2560 และ 2561 
3) ภาพรวมการประเมินความเส่ียงปี 2561 
4) การประเมินระดับความเส่ียงรายปัจจัย ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk)  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk)  ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  
ความเส่ียงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 

5) ตารางแสดงการระบุสาเหตุ ก าหนดน้ าหนัก และระดับความรุนแรง เพื่อ
เช่ือมโยง Risk Map 

6) การจัดการความเส่ียง 
7) จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
8) สรุปกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ีได้จากการเช่ือมโยงและการวิเคราะห์ 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 

4.2.1 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 
การพิจารณา 
นางจิราพรฯ เรียนว่าจากแผนบริหารความเส่ียงตามท่ีน าเสนอข้างต้น สรุปได้

ว่าการพิจารณาปัจจัยเส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการแล้วในปี 2560 และมีความชัดเจนแล้วก็ได้น าออกไปจากแผน
บริหารความเส่ียง ยกตัวอย่างเรื่องการขอใช้ท่ีดินของสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความเส่ียงตัวอื่น
แล้วมีผลกระทบท่ีลดลง แล้วพิจารณาน าความเส่ียงตัวอื่นท่ีมีผลกระทบมากกว่าเข้ามาเป็นความเส่ียงแทน 
ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยเส่ียงระบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  ซึ่งในปี 2561 จะต้องมีการบริหาร
จัดการซึ่งมีความเส่ียงในความสามารถการบริหารความเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ   ความ
เส่ียงด้านบุคลากรทางวิชาการ จากการสรรหา และการพัฒนาบุคลากรภายใน  ความเส่ียงการบริหารเงินลงทุน
ท่ีมีประเด็นไม่ได้รับอนุมัติเพิ่ม และเงินคงเหลือลดลง และความเส่ียงตามตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน ในปี 2561 
เป็นต้น  เมื่อได้ผลวิเคราะห์ความเส่ียงแล้วจึงได้จัดท าเป็นกลยุทธ์ขึ้นในแผนบริหารความเส่ียงต่อไป 

 
/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงปี 2561 และขอมอบหมายให้ฝ่าย
บริหาร ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อไป 

4.2.2 นโยบายและแผนด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน  หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ

รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ  รายงานท่ีประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม  2560 ได้พิจารณานโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปีงบประมาณ 2561 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป   จึงขอน าเสนอนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ปีงบประมาณ 2561 ท่ีได้มีการปรับปรุงในด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของปี 2560 
เป็นด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อมในปี 2561 โดยจะมุ่งเป้าหมายการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน และมีโครงการ
ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดแผนฯ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลองค์การ 
ส่วนท่ี 2 หลักการและแนวคิดในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ส่วนท่ี 4 นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ส่วนท่ี 5 แผนกลยุทธ์การด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ส่วนท่ี 6 จรรยาบรรณ อ.ส.พ. 
ส่วนท่ี 7 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย CG 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 

4.2.2 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 
การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

รายละเอียดแล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้  
อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบนโยบายและแผนด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

/4.2.3 แนวทาง... 
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4.2.3 แนวทาง/แผนการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการก ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานท่ีประชุมว่า จากการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจ าปีบัญชี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลด้านบทบาท
คณะกรรมการ  คณะกรรมการ อ.ส.พ. จึงร่วมกันพิจารณาและอภิปรายหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงฯ แล้ว
มอบหมายให้งานคณะกรรมการจัดท าแนวทาง/แผนการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการก ากับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  โดยมีรายละเอียด กิจกรรม/แผนงาน  เป้าหมาย  
และกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน  ประกอบด้วยหัวข้อตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

1) ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
1.1) การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายท่ีส าคัญ 
1.2) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีส าคัญ 
1.3) การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 
1.4) การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด 
1.5) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
1.6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1.7) การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR 

2) ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
2.2) การส่งเสริมความรู้และความสามารถของคณะกรรมการ 

ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 
4.2.3 และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณา และมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

รายละเอียดของแผนการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1)  ควรจัดการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ช้ันน าในระดับอาเซียน ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมีความเห็นว่าควรก าหนดไว้ในแผน/กิจกรรม หลังจากเสร็จส้ินจากการศึกษาดูงาน
แล้ว ควรจัดการบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีฯ โดยมอบหมายให้ผู้ท่ีเป็นตัวแทน
ของคณะท่ีร่วมการศึกษาดูงานกับคณะกรรมการ อ.ส.พ. มาบรรยายถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ วิสัยทัศน์ และ
น าเสนอแผน/โครงการเพื่อต่อยอดจากการไปศึกษาดูงาน  รวมท้ังเมื่อคราวท่ีไปดูงาน ณ สหราชอาณาจักร 
ด้วย  

2)  จัดกิจกรรมคณะกรรมการฯ พบปะกับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. 
ก าหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561 และเดือนเมษายน 2561 ซึ่งก าหนดจัดตรงกับวันประชุมคณะกรรมการฯ 
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

/3) เย่ียมชม... 
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3)  เย่ียมชมการปฏิบัติงานของสวนพฤกษศาสตร์สาขา ก าหนดในเดือนตุลาคม 
2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการฯ  และในเดือนกุมภาพันธ์ ณ 
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ 

ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ี
ประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติม และมอบให้ อ.ส.พ. น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวทาง/แผนการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพ
การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

4.3  รายงานการศึกษาทิศทางหรือรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ อ.ส.พ.  
ข้อเท็จจริง 
นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานท่ีประชุมว่า ตามท่ีกระทวงการคลังได้ก าหนดตัวช้ีวัดใน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจาปี 2560 ให้ อ.ส.พ. ด าเนินการศึกษาทิศทางองค์การให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ อ.ส.พ. และได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและได้ขอค าปรึกษาจากส านักงาน กพร. และหน่วยงานท่ี
เป็นองค์การมหาชน จัดท าเป็นรายงานการศึกษาทิศทางหรือรูปแบบองค์การท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ  อ.ส.พ. 
ขอบเขตรายงานประกอบด้วย 

1) รูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ 4 รูปแบบ อันได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2) ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
3) วิเคราะห์รูปแบบการบริหารองค์การมหาชน 
4) สรุปรูปแบบองค์การท่ีเหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 4.3 

และได้น าเสนอท่ีประชุมในรายละเอียดของแผนฯ ด้วย PowerPoint Presentation 
การพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการท่ีรัฐวิสาหกิจจะปรับเป็นองค์การมหาชนจ าเป็นต้อง

ศึกษาให้รอบคอบ ดูถึงผลกระทบกับพนักงานภายในด้วย และตามเรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้มอบหมายคณะท างานเพื่อศึกษาผลกระทบ และรับฟังความเห็นจากบุคลากรภายใน
องค์กร องค์ประกอบของบุคลากรและความพร้อมหรือไม่อย่างไร และศึกษาความมั่นคงของการเป็นองค์การ
มหาชน ซึ่งตามข้อมูลท่ีน าเสนอในเบ้ืองต้นหากพิจารณาในภาพรวมด้านภารกิจอาจจะมีความเป็นไปได้ แต่ควร
จะต้องศึกษารายละเอียดในเชิงลึกด้วยในเรื่องข้อดีข้อเสีย ความแตกต่าง ผลกระทบต่อบุคลกร ความมั่นคง 
รายได้ท่ีเพียงพอจะเล้ียงตัวเอง เป็นต้น 

มติที่ประชุม  1) เห็นชอบในกรอบการศึกษาทิศทาง รูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจ    
อ.ส.พ. ในเบ้ืองต้นท่ี อ.ส.พ. ได้ด าเนินการแล้วตามท่ีมาน าเสนอ และในทางปฏิบัติจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์
ผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย ความแตกต่าง ผลกระทบต่อบุคลากร และการฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในเพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป  

 
/2) มอบหมาย... 
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2) มอบหมายให้คณะท างานฯ รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ 
แล้วน าผลการศึกษาวิเคราะห์และความคิดเห็นของพนักงาน แล้วให้น ามารายงานผลต่อไป 

4.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจ าปี 2560  
ข้อเท็จจริง 
นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง รายงานว่าตามท่ี

องค์การ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เป็นประจ าทุกเดือน
อย่างต่อเนื่อง และได้พยายามเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนงานและก าหนดระยะเวลาในสัญญาอย่างใกล้ชิด 
แต่มีบางรายการท่ีมีอุปสรรคในการด าเนินงานตามสัญญาท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในสัญญา
และภายในปีงบประมาณ 2560  

จึงขอน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขออนุมัติกันเงินเหล่ือมปีไว้ ดังนี้  
1) งบลงทุน – งบประมาณ 2560 และรายการท่ีขอด าเนินการจากงบลงทุนเหลือจ่าย 

จ านวน 8,173,987.50 บาท   
2) งบลงทุน – ท่ีขออนุมัติใช้จากเงินรายได้ จากการจัดสรรก าไร งบประมาณป ี2559 

จ านวน 7,200,000.00 บาท  
รวมท้ังส้ิน 15,373,987.50 บาท 
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 4.4 
นางศศิกาญจน์ ทองค า หัวหน้างานพัสดุ รายงานเพิ่มเติมว่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีน าเสนอ ในรายการท่ีท าสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างเชิญท าสัญญา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินเหล่ือมปี 
เนื่องจากการส่งมอบพัสดุเกินปีงบประมาณ 2560  และได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ก่อนวันท่ี 
23 สิงหาคม 2560 อาทิเช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ส าหรับรายการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างการก าหนดราคากลาง และประสาน
การไฟฟ้า จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

การพิจารณา 
ประธานฯ ใหข้้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเคร่งครัดตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 3560  
และโดยเฉพาะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงระยะก่อนใช้ พรบ. ฉบับใหม่ ซึ่งตามประกาศจะต้องบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 

นายดุสิตฯ เรียนเพิ่มเติมว่าก่อนการเริ่มใช้พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ทางกรมบัญชีกลางได้มีประกาศแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ            
ท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการเดิม คือตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ด าเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจนมาถึงการลงนามในสัญญา และจะต้อง
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 จึงจะไปใช้วิธีด าเนินการเดิมต่อไป 

 
/แต่หาก... 
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แต่หากไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบไว้ตามเวลาท่ีก าหนด หลังจากนั้นจะต้องเริ่มใช้ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่ท้ังหมด   

มติที่ประชุม  1) เห็นชอบรายการงบลงทุนท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีของปีงบประมาณ 2560 
ตามท่ีส านักอ านวยการน าเสนอ และอนุมัติกันเงินงบประมาณเหล่ือมปี ประจ าปี 2560 จ านวนเงินท้ังส้ิน 
15,373,987.50 บาท  

2) เห็นชอบมอบอ านาจให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  รวมทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องเคร่งครัด ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

4.5 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับผู้ท าคุณประโยชน์
ให้องค์การฯ 

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
นางปาลิกาฯ รายงานท่ีประชุมว่า สืบเนื่องตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ใน

การประชุมฯ ครั้งท่ี 5/2555 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้างประจ าและ ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขององค์การ ตามท่ีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เสนอ  กอปรกับองค์การฯ ได้แก้ไข
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการเงินการบัญชี พ.ศ. 2560 ข้อ 54 การจ่ายเงินทุกจ านวน จะต้องจ่ายโดยการโอน
เงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินจากเงินสดย่อยในมือ หรือกรณีมีความจ าเป็นจึงจะจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด 

จึงน าเสนอมาเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับผู้ท า
คุณประโยชน์ให้องค์การฯ ด้วย  และโดยท่ีองค์การฯ ไม่มีข้อบงัคับหรือระเบียบ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ และ
ท่ีผ่านมาได้มีการน าเสนอคณะกรรมการฯ เป็นผู้อนุมัติ โดยอนุโลมใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553   

เลขานุการฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในอดีตคณะกรรมการฯ ได้เคยมีมติในบางกรณี หาก 
องค์การฯ ไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การฯ เขียนไว้รองรับ ให้อนุโลมใช้ตามข้อบังคับหรือระเบียบของ
ทางราชการมาประกอบใช้อ้างอิงในกรณีดังกล่าวได้  และขอเสนอหารือท่ีประชุมว่า ผอ.อ.ส.พ. สามารถใช้ดุลย
พินิจอนุโลมใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวได้หรือไม่ เพื่อจะเป็นประโยชนในด้านการบริหารงานของ
องค์การฯ ต่อไป  

การพิจารณา 
ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1) ควรน าเสนอในลักษณะการด าเนินงานขององค์การฯ ในภาพรวมท้ังหมดเพื่อให้

เหมาะสมประหยัดเป็นประโยชน์ และเพื่อความสะดวกขององค์การฯ 
2) กรณีการประยุกตห์รือเทียบเคียงใช้ข้อกฎหมายควรมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย

ช่วยพิจารณาอย่างรอบคอบ  และกรณีจ าเป็นต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดให้ชัดเจน 

/3) มอบหมาย... 
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3) มอบหมายให้ส านักอ านวยการน ากลับไปทบทวนรายละเอียดในการน าเสนอ 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ส านักอ านวยการน ากลับไปทบทวนตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม แล้วน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจ าปี 2561  
ข้อเท็จจริง 
องค์การฯ น าเสนอร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจ าปี 2561 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 และหัวข้อเรื่อง/วาระ ท่ีก าหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมฯ ตามตารางแนบท้ายวาระ 

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา จึงก าหนดเป็นวันศุกร์แรกของเดือน ประชุมอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน สถานท่ีจัดประชุม ณ ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่  
และประชุมสัญจร ณ สวนพฤกษศาสตร์สาขา ได้แก่ สุโขทัย และพิษณุโลก และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจ าปี 2561 
และรับทราบหัวข้อเรื่อง/วาระท่ีก าหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมฯ ตามตารางแนบท้ายวาระ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 ผลการจัดกิจกรรมที่ส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (เดือนสิงหาคม 2560)  
ข้อเท็จจริง 
ผลจัดกิจกรรมท่ีส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (ต.ค. 2559 – ส.ค. 2560) 

ดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ 
1) กิจกรรม Year Plan ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถฯ วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน จ านวน 300 คน 

2) กิจกรรม CSR ได้แก่  
2.1) โครงการ Love and learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง” วันท่ี 3 สิงหาคม 

2560 ณ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทหาร ต ารวจตระเวน
ชายแดนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 

2.2) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น วันท่ี 10 สิงหาคม 
2560 จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาจ านวน 910 ต้น บริเวณคลองรอบสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 500 คน 

2.3) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง วันท่ี 24 สิงหาคม 
2560 จัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ร่วมกับเทศบาลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง 
และเครือข่ายประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,021 คน 

/3) กิจกรรม... 
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3) กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ 12 สิงหามหาราชินี วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ณ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการ  คณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะครู นักเรียน จากสถาบันการศึกษา            
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 700 คน 

4) นิทรรศการ ได้แก่  
4.1) นิทรรศการภายใน 12 สิงหามหาราชินี จัดในเดือนสิงหาคม 2560 โดยจัด

นิทรรศการเกี่ยวกับพรรณไม้เทิดพระนาม พรรณไม้ในพระนาม และพรรณไม้ทรงโปรดฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 1,500 คน 

4.2) นิทรรศการเชิงรุก งานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ วันท่ี 9 – 14 
สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,000 คน 

ในส่วนกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในเดือนกันยายน 2560 ได้แก่ 
1) กิจกรรม Year Plan ได้แก่  

1.1) กิจกรรมบวงสรวงพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย 
1.2) กิจกรรมน้อมใจภักดิถวายอาลัยในหลวง ร.9 

2) กิจกรรม CSR ได้แก่ วันเยาวชนแห่งชาติ 
สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 เดือน (ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560) เป้าหมาย

ท้ังปี 1,845,286 คน มีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 798,914 คน คิดเป็นร้อยละ 43.29 

มติที่ประชุม   รับทราบการจัดกิจกรรมตามแผนงาน ประจ าปี 2560 เดือนสิงหาคม 2560 
อ.ส.พ. ด าเนินการได้ครบตามแผนงาน 

5.2 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สิ้นสุด ณ เดือน
กรกฎาคม 2560  และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2560 

ข้อเท็จจริง 
รายงานฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบลงทุนขององค์การฯ ดังต่อไปนี้  
1) การรายงานฐานะทางการเงิน 

การด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ างบประมาณ 2560 ด าเนินงานมาจนถึงส้ินสุด 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 สรุปผลทางบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนซึ่งมี
รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และได้ผ่านการสอบทานงบการเงินจากส านักตรวจสอบ
ภายใน โดยท าการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดส้ินสุดในวันเดียวกัน  รายงานงบการเงินดังกล่าว
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.2 (1) โดยสรุปดังนี้  

(1) รายงานสถานะการเงินส้ินสุดเดือน กรกฎาคม 2560 ของ อ.ส.พ. 
สินทรัพย์               จ านวน 705,375,967.89  บาท 
หนี้สิน                จ านวน   499,066,442.86  บาท 
ส่วนของทุน         จ านวน   206,309,525.03  บาท 

/(2) รายงาน... 
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(2) รายงานผลการด าเนินงานสะสมถึงเดือน กรกฎาคม 2560 
รายได้                  จ านวน 186,300,333.74  บาท 
ค่าใช้จ่าย              จ านวน 169,418,654.16  บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   จ านวน   16,881,679.58  บาท 

2) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2560 
ได้จัดท าแผนภูมิแสดงสถานภาพการเบิกจ่ายเงิน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 และ

งบประมาณท่ีได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ประกอบด้วยงบอุดหนุน 194 ล้านบาท และงบลงทุน 44 ล้าน
บาท การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน 194 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วคิดเป็นร้อยละ 100  ค่าใช้จ่ายจริง 146 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 75 และในส่วนงบลงทุน 44 ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 99 รายการ และส่ิงก่อสร้าง 
18 รายการ  

- รายการท่ีอยู่ระหว่างก าหนดคุณลักษณะ/แบบแปลน 1 รายการ จ านวน 0.160 
ล้านบาท คิดเป็น 0% 

- รายการท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 35 รายการ จ านวน 3.918 ล้าน
บาท คิดเป็น 9% 

- รายการท่ีท าสัญญาแล้ว 11 รายการ จ านวน 10.226 ล้านบาท คิดเป็น 23% 
- รายการท่ีเบิกจ่ายเงินแล้ว 70 รายการ จ านวน 29.528 ล้านบาท คิดเป็น 67% 
- คงเหลือจากการจัดซื้อ จ านวน 0.308 ล้านบาท คิดเป็น 1% 

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2560 
2) รับทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2560 
3) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.  และ ผอ.ส านักอ านวยการ รับ

ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป 

5.3 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   

5.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์  
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อ

วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 11 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ คณะ
อนุกรรมการฯ ติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ ซึ่งประกอบด้วย
เส้นทางศึกษาพันธุ์ไม้ จ านวน 4 เส้นทาง และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1) บริเวณเส้นทางกระสุนพระอินทร์ ควรเร่งจัดท าป้ายเพื่อให้ความรู้
ด้านพฤกษศาสตร์ก่อน โดยจัดท าเป็นป้ายส่ือความหมาย พร้อม QR Code เช่ือมกับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้
ของ อ.ส.พ. เนื่องจากการรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้มีชีวิต เป็นหัวใจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ จึงควรมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ให้ผู้ท่ีมาเดินในเส้นทางดังกล่าว  เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ได้ว่า
เส้นทางกระสุนพระอินทร์เป็นเส้นทางท่ีมีความเป็นสวนพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบ 

/1.2) ควรเร่ง... 
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1.2) ควรเร่งจัดท าแผ่นพับแนะน าสถานท่ีในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ โดยน าเสนอ จุดน่าสนใจในแต่ละพื้นท่ี พร้อมแผนท่ีท่ีชัดเจน และอาจมี  QR Code เช่ือมกับ
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ผู้ท่ีมาใช้บริการสามารถสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้ 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เร่งด าเนินการเพื่อให้สามารถเปิด
ให้บริการได้ทันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ าปีบัญชี 2560 คณะอนุกรรมการฯ ติดตามการด าเนินงานด้าน
วิชาการตามบันทึกข้อตกลงฯ จ านวน 6 หัวข้อ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลุตัวช้ีวัดท่ีค่า 5 ได้แล้ว
จ านวน 3 หัวข้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 หัวข้อ คือ (1) ผลงานด้านพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. ท่ีถูก
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ (2) การจัดท า Benchmarking เพื่อพัฒนา     
อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ 
(3) ความส าเร็จของการเพิ่มมาตรฐานการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living Collection) สู่ระดับสากล ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินงานให้ส าเร็จตามแผนงาน  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เร่งรัดการด าเนินการ เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัด และให้ทบทวนรายงานการจัดท า Benchmarking ด้านวิชาการเพื่อ
พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอีกครั้ง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบ 

3) การสรรหาบุคลากรสายวิชาการทดแทนอัตราเดิม  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร ต าแหน่งพนักงานวิชาการ ระดับ 3-6 จ านวน 3 ต าแหน่ง และต าแหน่งนักภูมิสถาปนิก 
ระดับ 3-6 ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตย์  จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยจะมีการสอบข้อเขียนในวันท่ี 8 กันยายน 2560   
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เร่งด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

4) การจัดการฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต คณะอนุกรรมการฯ เห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดการฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ซึ่งเป็นภารกิจ ท่ีส าคัญ อีกท้ังเป็นตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ของ อ.ส.พ.  
จึงติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ร้อยละ 61 และจัดเก็บพรรณไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งส ารองพันธุกรรมพืช
ได้ ท้ังส้ิน 101 ชนิด  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้มีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกับมอบหมายให้เร่งรัดการด าเนินการ เพื่อให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดต่อไป 

5) การบริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ.  คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พืชวงศ์กล้วยไม้และมอบหมายให้ด าเนินการจัดนิทรรศการในโรงเรือนกล้วยไม้
กล้วยไม้ เพื่อให้ความรู้แก้ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยก าหนดให้เปิดนิทรรศการในเดือนธันวาคม 2560 และให้
ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการตัวอย่างมีชีวิตของพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเร่งรัดการด าเนินงานให้สามารถเปิดส่วนจัดแสดงกล้วยไม้ให้
นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 และให้รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 
/6) การด าเนิน... 
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6) การด าเนินงานเพื่อสร้างแหล่งส ารองพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย  สวน
พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ปัจจุบัน ได้ด าเนินการปลูกกล้วยในพื้นท่ีแล้วจ านวน 66 ชนิด โดยส่วนหนึ่ง
น าไปจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอีกส่วนหนึ่งจัดซื้อ และได้ส่งโครงการท่ีจะด าเนินการ
เป็นแหล่งส ารองพันธุกรรมกล้วยเสนอไปยังส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1) อ.ส.พ. ควรน าพันธุ์ไม้หายากท่ีได้เพาะขยายพันธุ์ไว้ น ามาจัดปลูกใน
พื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า เพิ่มเติม และท าพิธีเปิดโครงการพร้อมกัน โดยต้ังเป้าท่ีจะเปิดโครงการภายใน
เดือนตุลาคม 2560  

6.2) ในพื้นท่ีแปลงปลูกกล้วยท่ีสุโขทัยควรพิจารณาเพิ่มความหลากหลาย
ของพันธุ์กล้วยและควรจัดท าแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาพื้นท่ี
ดังกล่าว 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการ และให้
เตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการภายในเดือนตุลาคม 2560 ตามแผนท่ีวางไว้ 

7) โครงการจัดสร้างประติมากรรมภายในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์  คณะอนุ
กรรมการฯ รับทราบแนวคิดของโครงการจัดสร้างประติมากรรมภายในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย 
โครงการสร้างประติมากรรมกับเก้าอี้ โครงการสร้างประติมากรรมดอกไม้ “แคทรียาควีนสิริกิติ์” ประติมากรรม
นนูต่ ารูปพันธุ์ไม้ ประติมากรรมนูนต่ ารูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินสวน
พฤกษศาสตร์ ประติมากรรมตราสัญลักษณ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติ
มอบหมายให้ด าเนินการศึกษาข้อมูล และรายงานความก้าวหน้า เพื่อก าหนดรูปแบบประติมากรรมท่ีเหมาะสม
กับสวนพฤกษศาสตร์ต่อไป 

8) ร่ างข้อบั ง คับอง ค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่ า ด้วยทุนวิ จัย  พ .ศ.  . . .  
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ได้จัดส่งร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วย
ทุนวิจัย พ.ศ. ... ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ข้อบังคับองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2537  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้สรุป
ข้อเสนอแนะท้ังหมดแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้พิจารณาอีกรอบก่อนจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

9) แนวทางการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบว่า อ.ส.พ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ        
ปี 2561 เพื่อปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการออกแบบโครงสร้าง และ
รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงาน  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในรูปแบบและรายละเอียดบัญชี
แสดงปริมาณงานท่ีน าเสนอ และขอให้เร่งด าเนินการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยหากติดขัดปัญหาด้านการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) สามารถปรึกษา รศ.จามรี  จุลกะรัตน์ อนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ  

/และ... 
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และขอให้จัดท าราวเหล็กกันตกบริเวณช่องลิฟต์ขนของท่ีมีอยู่เดิมโดยด่วน 
10) การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  คณะอนุกรรมการฯ 

รับทราบรายงานผลส าเร็จการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้  
10.1)  บันทึกความเข้าใจ กับ สวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่า

ด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ลงนามแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 21 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

10.2)  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงนามแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้รายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการ อ.ส.พ.ได้รับทราบ และขอให้เร่งด าเนินการติดต่อประสานการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 และ
สวนพฤกษศาสตร์ สหราชอาณาจักรจ านวน 3 แห่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

11) การฝึกอบรม“Internship-Training on the Taxonomy of High 
Elevation Vascular Plants”  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ อ.ส.พ. ร่วมกับศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะจัด
ฝึกอบรมในหัวข้อ “Internship-Training on the Taxonomy of High Elevation Vascular Plants”  ใน
ระหว่างวันท่ี  1 – 11 ตุลาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และอุทยานแห่งชาติ    
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน  (ACB) เป็นผู้รับผิดชอบ
งบประมาณท้ังหมดในการด าเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้
รายงานให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและ        
ภูมิสถาปัตย์  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน  
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ

ประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) รายงานการศึกษาทิศทางหรือรูปแบบองค์การท่ีเหมาะสมกับภารกิจ      
อ.ส.พ.  คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างรายงานศึกษาทิศทางหรือรูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ 
อ.ส.พ. ท่ีได้ท าการศึกษารูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ 4 รูปแบบ คือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐท่ีเป็นอิสระ และองค์การมหาชน โดยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบใน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

(1) รูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ 
(2) ภารกิจหลักขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(3) วิเคราะห์รูปแบบการบริหารองค์การมหาชน ซึ่งประกอบด้วย หลักการ

ในการจัดต้ัง  อ านาจในการบริหารจัดการ วิธีการและระบบกฎหมาย สถานะของบุคลากร งบประมาณ รายได้  
/(4) การแบ่ง... 
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(4) การแบ่งกลุ่ม การก ากับดูแล การบริหาร และมีการวิเคราะห์รูปแบบ
การจัดการองค์การมหาชน เรื่องการด าเนินงาน ระบบงบประมาณ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของ
บุคลากร  

(5) สรุปรูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ อ.ส.พ.  
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดท ารายงานดังกล่าวเป็น

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์หน่วยงานก ากับดูแลและองค์การมหาชน การศึกษาข้อดี
และข้อจ ากัดของรูปแบบขององค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ อ.ส.พ. จึงให้น าเสนอรายงานการศึกษาดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ต่อไป  

2)  แผนแม่บทดิจิทัลองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ส านักอ านวยการได้น าเสนอ
แผนแม่บทดิจิทัลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะ 3 ปี (ปี 2561 – 2563) โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้มี
การศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านดิจิทัลของกระทรวง
ต้นสังกัดและแผนยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. มาสู่การจัดท าแผนแม่บทดิจิทัล ซึ่งเนื้อหาของแผนแม่บทดังกล่าวมี
การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จากแผนยุทธศาสตร์ ICT ฉบับเดิม  เป็นแผนแม่บทดิจิทัล 
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เร่งพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่านอกถิ่นก าเนิดแห่งชาติได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนได้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท างานวิจัยได้
อย่างชาญฉลาด ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการการบริหาร ปฏิบัติงาน บริการและถ่ายทอด
ความรู้ภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยเพียงพอและคุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีคุณค่า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 2 โครงการ 

รวมทั้งส้ิน 6 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 12 โครงการ 
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การด าเนินงานควรครอบคลุมการด าเนินงาน 3 ประเด็น 

คือ 1. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ อ.ส.พ. 2. สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

/จึงให้... 
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จึงให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
(2) ตัวชี้วัดการด าเนินงานควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(3) การจัดท าโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีควรพิจารณาประเด็น 

Internet of Thinks และแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคตขององค์การฯ ด้วย 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการปรับปรุงประเด็นตาม

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
3)  แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

สง่า สรรพศรี ได้น าเสนอแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบั ติท่ีเป็นเลิศ ด้านวิชาการ โดยได้มีการศึกษา               
คู่เปรียบเทียบ ท าการวิเคราะห์ และก าหนดคู่เปรียบเทียบกับสวนพฤกษศาสตร์ท่ีเป็นเลิศ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

3.1) การจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต เปรียบเทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 
(Singapore botanic Gardens) สิงคโปร์ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Benchmarking) เพื่อก าหนดเป้าหมายในการรวบรวมพันธุ์พืช โดยผลการสรุปเปรียบเทียบใน 2 ประเด็น คือ 

3.1.1) องค์ประกอบพันธุไ์ม้มีชีวิต (Living collection)  
3.1.2) องค์ประกอบด้านบุคลากร ซึ่งต้องมีการสนับสนุนอัตราก าลัง

ในการปฏิบัติงานและจัดหาอัตราก าลังนักพฤกษศาสตร์ และนักพืชสวนรุ่นใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ 

3.2) ห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิบสองปันนา 
(Xixhuangbanna Tropical Botanical Garden) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Benchmarking) เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ของการศึกษาและวิจัยทาง
พฤกษศาสตร์ โดยสรุปการเปรียบเทียบการด าเนินงานได้ดังนี ้

3.2.1)  รักษามาตรฐานการด าเนินงานในระดับสากล ตามมาตรฐาน 
ISO14001:2004  ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อให้น้ าท่ีปล่อยจากห้องปฏิบัติการและน้ าท้ิง
จากอาคารมีค่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2.2) ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีผลผลิตเป็นที่
ยอมรับ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ International peer reviews และการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (patents)  

3.2.3) ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
งานวิจัยและใช้ห้องปฏิบัติการให้เต็มประสิทธิภาพ 

3.2.4) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าให้
รองรับการด าเนินงานและการขยายตัวของห้องปฏิบัติการ 

3.2.5) อัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เปรียบเทียบกับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 

(Singapore Botanic Gardens) สิงคโปร์ โดยเปรียบเทียบกลยุทธ์ (Strategic Benchmarking) เพื่อใช้ในการ 
 

/ก าหนด... 
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ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ของการจัดแสดงพันธุพ์ืช โดยการใช้ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้ 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปรียบเทียบได้วิเคราะห์ช่วง
ห่างผลการด าเนินงาน (Gap Analysis) และก าหนดเป็นกลยุทธ์การด าเนินงานท่ีส าคัญ และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 – 2564 จึงเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาเพื่อใช้ในการด าเนินงานของ   
อ.ส.พ. ต่อไป  

5)  แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบั ติท่ีเป็นเลิศ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ ได้น าเสนอ
แผนพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ โดยคณะท างานได้มีการศึกษาและ
เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของสวนนงนุช ซึ่งเป็นเอกชนท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ และมีการจัดการ
สวนพฤกษศาสตร์ท่ีน่าสนใจ โดยคณะท างานได้ก าหนดหัวข้อในการ Benchmarking ไว้ประกอบด้วย 

(1) ด้านการบริหาร ก าหนดเป็น 16 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
(2) ด้านการส่ือสารภายในองค์กร  ก าหนดเป็น 5 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์ ก าหนดเป็น 13 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
(4) ด้านการส่งเสริมการเยี่ยมชม ก าหนดเป็น 14 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ควรมีการกลยุทธ์การด าเนินงานท่ีเป็น Key word ของการด าเนินงาน

ในแต่ละเรื่อง ให้มีการเน้นในประเด็นท่ีเป็นเรื่องส าคัญ โดยการปรับยุบรวมบางกลยุทธ์เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็น
ทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

(2) ในช่วงปีต่อไปควรด าเนินการต่อเนื่องโดยการปรับเปล่ียนคู่เปรียบเทียบ
ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้คณะท างานด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

6)  แผนเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ส านักอ านวยการได้น าเสนอแผนเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเท และการท างานเป็นทีมของบุคลากร โดยเป็นการ
ส ารวจระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างประจ ารวมจ านวน 136 อัตรา โดยมีผลจากการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กรเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

(1) ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 3.21 คะแนน 
(2) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 3.00 คะแนน 
(3) ด้านเพื่อนร่วมงาน/การท างานเป็นทีม 2.95 คะแนน 
(4) ด้านระบบการประเมินผลในการปฏิบัติงาน 2.72 คะแนน 
(5) ด้านกระบวนการส่ือสารขององค์กร 2.61 คะแนน 
(6) ด้านระบบงานท่ีส าคัญต่างๆ 2.60 คะแนน 
(7) ด้านผู้บังคับบัญชา 2.58 คะแนน 

/(8) ด้านการ... 
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(8) ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 2.56 คะแนน 
(9) ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 2.54 คะแนน 
(10) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.45 คะแนน 
(11) ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 2.42 คะแนน 
(12) ด้านการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR 2.35 คะแนน 
ค่าเฉล่ียผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ภาพรวม 2.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 4) ซึ่ง อ.ส.พ. ได้มีการน าผลการส ารวจดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์
เพื่อการเพิ่มความผูกพัน ทุ่มเทและการท างานเป็นทีมของบุคลากร ประจ าปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ประกอบด้วยการกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามมติความผูกพัน ดังนี้ 

(4) มิติความพยายาม ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ประกอบด้วยโครงการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างระบบการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ โครงการสร้างความมั่นคงการท างาน และโครงการพัฒนาระบบส่ือสารภายในองค์กร 

(5) มิติความภาคภูมิและจงรักภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วยโครงการ
ด าเนินงาน จ านวน 4 คือ โครงการประกวดเกียรติคุณผู้ท าความดีและมีผลงานดี โครงการสวัสดิการเข้มแข็ง 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

(6) มิติการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ประกอบด้วย
โครงการ 4 โครงการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
องค์กร (Happy Society) โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) โครงการพฒันาจิตน าสู่
คุณภาพชีวิตท่ีดี (Happy Soul)  

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอคณะกรรมการ   
อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

7)  แผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม
สวน  คณะท างานฯ ได้น าเสนอแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชม 
โดยรายงานดังกล่าวได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560 จ านวน 400 คน โดยผลการส ารวจความพึงพอใจเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย มีดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการให้ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ 4.39 คะแนน 

(2) การให้บริการและการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของบุคลากร อ.ส.พ. 
4.33 คะแนน 

(3) ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน 4.31 คะแนน 
(4) กระบวนการหรือขัน้ตอนการให้บริการและให้ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ 

4.31 คะแนน 
/(5) ความพึงพอใจ... 
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(5) ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.28 คะแนน 
โดยผลการส ารวจความพึงพอใจได้น ามาจัดล าดับและศึกษาปัจจัยท่ีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับต่ าและน ามาจัดท าแผนในการยกระดับความพึงพอใจท้ัง 5 ด้าน โดยเป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ดังนั้น จึงให้น าเสนอคณะกรรมการ    
อ.ส.พ. 

8)  การเตรียมการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะอนุ
กรรมการฯ ได้รับทราบเรื่องการเตรียมการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ซึ่งรูปแบบของการจัดสรร
งบประมาณจะมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

8.1) ปรับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ให้เร็วขึ้น 
โดยรัฐบาลได้เน้นการจัดท างบประมาณพัฒนาพื้นท่ีระดับภาคแทนการจัดท างบประมาณแบบกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะท าให้งบประมาณมีการบูรณาการท้ัง 3 มิติ (Function Agenda และ Area) ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2562 ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 กับหัวหน้า
ส่วนราชการทุกแห่งไปด้วยแล้ว  

8.2) อ.ส.พ.ต้องเริ่มกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ในเดือนสิงหาคม 2560 โดยการขอรับจัดสรรงบประมาณเน้นท่ีงบประมาณเชิงพื้นท่ีและงบประมาณ
บูรณาการ 

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ดังนี้ 
(1) อ.ส.พ.มีโอกาสในการด าเนินงานค่อนข้างมาก แต่ยังไม่พร้อมในการ

ด าเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องแบบรูปรายการการลงทุนและทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง   
(2) อ.ส.พ.ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดโครงสร้างแผนงานโครงการให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการด าเนินงานในพื้นท่ีท่ีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
(3) ให้ อ.ส.พ.จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2562 โดยการเชิญท่านดุสิตฯ และผู้แทนจากส านักงบประมาณมาเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่บุคลากร ซึ่งในวันท่ี 6 กันยายน 2560 อ.ส.พ.ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ อ.ส.พ.จ านวน 70 คน ไปด้วยแล้ว 

9)  ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี   2561 
(เบื้องต้นหลังการเจรจากับบริษัทท่ีปรึกษา) และสรุปผลการประชุม Vision Meeting 

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปี 2561 ซึ่งในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า กรรมการและผู้บริหาร อ.ส.พ. ได้เข้าไป
ประชุมร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาฯ โดยมีสรุปสาระส าคัญของร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผล ดังนี้ 

(1) การด าเนินงานตามนโยบาย ขอเพิ่มตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ความส าเร็จของ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน และการพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
พฤกษศาสตร์แบบดิจิทัล และตัดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ออก 

/(2) เปล่ียน... 
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(2) เปล่ียนการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์
จากสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ไปวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์สาขา แทน  

ท้ังนี้ ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 กรรมการ ผู้บริหารขององค์การฯ ยังได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 ณ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Vision Meeting) ซึ่งผลการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบ  

10) ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินประจ าปี 2560 รายครึ่งปี 
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2560 รายครึ่งปี 
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการด าเนินงานมายังองค์การฯ โดยผลการด าเนินงานอยู่ท่ีระดับ 1.3200    
ผลการด าเนินงานในแต่ละด้านมีดังนี ้

10.1) ด้านการด าเนินงานตามนโยบาย อยู่ท่ีระดับ 1.5758 
10.2) ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อยู่ท่ีระดับ 1.4063 
10.3) ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร อยู่ท่ีระดับ 1.000 

โดยการด าเนินงานทางด้านนี้ยังไม่มกีารประเมินผลการด าเนินงานรายครึ่งปี จึงมีผลการด าเนินงานอยู่ท่ีค่า
เกณฑ์ 1 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) อ.ส.พ. ควรด าเนินการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามท่ีผู้ประเมิน

แจ้งองค์การฯ เปรียบเทียบกับการประเมินผลการด าเนินงานเบ้ืองต้นขององค์การฯ เพื่อได้ทราบทิศทางและ
เตรียมความพร้อมในการจัดส่งผลการด าเนินงานรอบปีไว้ล่วงหน้า 

(2) ในตัวช้ีวัดท่ีได้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ผู้บริหาร อ.ส.พ.
ควรเร่งด าเนินการและควรจัดให้มีกระบวนการเร่งรัดและติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

11) ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2560 
(ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560)  คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลประจ าปี 2560 (ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) โดยผลการด าเนินงานในรอบ 11 เดือน สรุป
ได้ดังนี ้

11.1) ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 ตัวชี้วัด     
มีผลงานเฉล่ียท่ีร้อยละ 68.82 เพิ่มข้ึนจากผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน ท่ีได้ร้อยละ 56.64 โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีล่าช้ากว่าแผนงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ระดับความส าเร็จในการน าระบบ EVM มาใช้ภายในองค์กร ได้มี
การประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทางไปแล้ว แต่ยังขาดกระบวนการวิเคราะห์โครงการลงทุน อ.ส.พ.ได้
ก าหนดให้การด าเนินงานในเดือนกันยายน 2560 นี้ 

(2)  การศึกษาทิศทางองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจ มีการด าเนินงาน
แล้วและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ แต่การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
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11.2) ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล ในรอบ 11 เดือน อ.ส.พ. 
มีระดับคะแนน 50.70 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลงานในรอบ 10 เดือนท่ีได้คะแนน 45.30 หรือคิดเป็นคะแนนท่ี
ระดับ 2.535 โดยมีผลการด าเนินงานท่ีได้ค่าเกณฑ์ 1 และค่าเกณฑ์ 2 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน ได้ค่าเกณฑ์ 1 
(2) การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ได้ค่าเกณฑ์ 1 
(3) การศึกษาทิศทางองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจของ อ.ส.พ. ได้

ค่าเกณฑ์ 2 
(4) การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัดการด าเนินงาน

ย่อย 6 ตัวชี้วัด 
ท้ังนี้  ในส่วนของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 

น้ าหนักร้อยละ 35 ยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานแต่อย่างใด โดยในวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้าได้
ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ในการแต่ละหัวข้อด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงาน
และติดตามผลการด าเนินงาน  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 

8/2560 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1)  รายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว รายงานรายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว  
ในเดือนตุลาคม 2559 – 15 สิงหาคม 2560 โดยสรุปดังนี้ 

1.1) รายได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 สิงหาคม 2560) รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 32,235,562 บาท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.79  

1.2) จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(เดือนตุลาคม 2559 – 15 สิงหาคม 2560) รวมทั้งส้ินจ านวน 554,350 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
(เดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จ าแนกได้ดังนี้ 

1.2.1) สวนฯ เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 
2559 – 15 สิงหาคม 2560) รวมจ านวน 454,125 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 
– สิงหาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.64 ท้ังนี้มีผู้เข้าชม Canopy Walks ท้ังหมดจ านวน 337,770 คน 

1.2.2) สวนฯ สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 
– 15 สิงหาคม 2560) รวมจ านวน 100,225 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 จ าแนกได้ดังนี้ 
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- สวนฯ ระยอง รวมทั้งส้ินจ านวน 83,011 คน  
- สวนฯ บ้านร่มเกล้า รวมทั้งส้ินจ านวน 13,492 คน  
- สวนฯ ขอนแก่น รวมทั้งส้ินจ านวน 3,722 คน  

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(1) ข้อมูลด้านรายได้และจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฯ ควร

สรุปผล ช้ีแจงรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมระบุกิจกรรม สาเหตุ ปัจจัยท่ีส่งผล(เพิ่ม/ลด) ต่อรายได้และจ านวน
นักท่องเท่ียว รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาหาแนวทางการเพิ่มรายได้และจ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมสวนฯ ต่อไป  

(2) กรณีท่ี Canopy Walks ปิดในช่วงฤดูฝน ท าให้นักท่องเท่ียวมีจ านวน
ลดลงนั้น ทางสวนฯ จักต้องมีการจัดกิจกรรมอื่น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมสวนฯ  

(3) กรณีในช่วงฤดูหนาว หรือช่วง High season การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายเกี่ยวกับเส้นทางดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งทางสวนฯ อาจต้องคิดกิจกรรมหรือ
พัฒนาพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนโครงการฯดังกล่าว ให้เกิดภาพประชาสัมพันธ์ส่ือให้นักท่องเท่ียวต้องการมาเยี่ยมชม
สวนฯ ต่อไป 

(4) กรณีการขึ้นราคาค่าเข้าชมสวนฯของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาข้อเท็จจริง ให้ละเอียดรอบคอบ  รวมทั้งวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อไป 

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ
ทราบต่อไป 

2) การขายสินค้าของท่ีระลึก อาหาร-เครื่องด่ืม 
รายได้จากการประกอบกิจการภายในพื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(เดือนตุลาคม 2559 – 15 สิงหาคม 2560) รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 9,496,850 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 จ าแนกเป็นกิจการร้านสินค้าท่ีระลึก เป็นเงินจ านวน 4,849,393 บาท ร้านจ าหน่ายอาหาร-
เครื่องด่ืม เป็นเงินจ านวน 3,559,159 บาท และร้านขายต้นไม้ เป็นเงินจ านวน 1,088,297 บาท 

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
เพื่อทราบต่อไป 

3) การด าเนินงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
3.1) ด้านการตลาด  

(1) ด้านการขอพื้นท่ีกระทรวงฯ เพื่อจ าหน่ายสินค้าองค์การฯ ได้ส่ง
หนังสือขอพื้นท่ีในการขอพื้นท่ีวางโชว์สินค้างานวิจัยมหาหงส์ เรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรียบร้อยแล้ว  

(2) ด้าน ผู้ประกอบการท่ีแจ้งขอเช่าพื้น ท่ี ในอาคารบลูแวนด้า         
ได้ด าเนินการจัดท าร่าง (TOR) และส่งให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณา 

(3) ด้านผลการหารือเรื่อง บริษัทคู่สร้างคู่สม (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
การขอเป็นผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มหาหงส์ ทางบริษัท (คุณกีรติกร สืบสิงห์ กรรมการบรรณาธิการและ 
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ผู้จัดการท่ัวไป) แจ้งว่าเป้าหมายของทางบริษัทฯ ต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
(4) และทางบริษัทฯ มีข้อแนะน าให้ อ.ส.พ. ผลิตในรูปแบบสารสกัด

จากธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นจุดแข็งในด้านช่ือเสียงและยอมรับจากสังคม 
3.2) ด้านการประชาสัมพันธ์  

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
เผยแพร่บทบาท และกิจกรรมขององค์การฯ ผ่านส่ือแขนงต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 

(1)  ส่ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 7 ฉบับ 13 ครั้ง รวมตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวน 4,930,000 ฉบับ 

(2) ส่ือโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ WE TV, โมเดริ์นไนน์ TV และNBT 
เชียงใหม่ จ านวน 5 ครั้ง  

(3) ส่ือวิทยุ จ านวน 301 ครั้ง ผ่าน 17 สถานี  
(4) ส่ือนิตยสาร จ านวน 3 ครั้ง 34,000 ฉบับ 
(5) ส่ือ Social Media  จ านวน 267 ครั้ง ได้แก่ website องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 21 ครั้ง, Page Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 63 ครั้ง ,Page 
Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน 64 ครั้ง , Instagram Queen Sirikit Botanic 
Garden จ านวน 11 ครั้ง และ website หน่วยงานต่างๆ จ านวน 108 ครั้ง 

(6) ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือบุคคล โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
พร้อมน าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ านวน 3,588 คน 

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(1) กรณีการจ าหน่ายสินค้าองค์การฯ ภายในพื้นท่ีกระทรวงฯ ควร

จ าหน่ายสินค้าให้ในราคาพนักงาน หรืออาจจะคิดเป็นส่วนลด%ของราคาจ าหน่าย เพื่อสร้างความดึงดูดความ
น่าสนใจในการซื้อสินค้า และเพื่อให้สิทธิพิเศษต่อเจ้าหน้าท่ีกระทรวงฯ 

(2) กรณีบริษัทคู่สร้างคู่สม(ประเทศไทย) จ ากัด ในการขอเป็นผู้แทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มหาหงส์ องค์การฯ อาจต้องวางแผน แนวทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มหาหงส์เชิงพาณิชย์
ต่อไป 

(3) ผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการตีพิมพ์วารสารจ านวน 15 
ช้ินงานท่ีได้จัดท าไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด KPI ขอให้ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์น าลงในส่ือฯ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

(4) การออกส่ือวิทยุ ในด้านการน าเสนอเกร็ดความรู้เรื่องพรรณไม้ 
ขอให้ด าเนินการกับภาคสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามท่ีมีแผนการด าเนินงานไว้แล้ว 

4) ผลการเข้าร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งท่ี 11 
ระหว่างวันท่ี 9 ถึง 13 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงเนื้อหาด้านภารกิจ และผลงานด้านวิจัย ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์
ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการด้านพืชเป็นประจ าทุก 

/วัน... 
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วัน และส่วนธุรกิจฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดกิจกรรมสอนปลูกต้นไม้พร้อมเพ้นท์กระถาง และน าสินค้า
งานวิจัยมหาหงส์จ าหน่ายภายในงานดังกล่าว 

5) ผลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ในวันศุกร์ ท่ี 4 สิงหาคม 2560 องค์การฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยเวลา 09.30 
น. คณะกรรมการบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล หน้าป้ายสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน 500 คน หลังจาก
นั้นน านักเรียน จ านวน 285 คน ท ากิจกรรม"ส่งความรักผ่านปลายพู่กัน" โดยการสอนปลูกดอกมะลิ เพ้นท์กระ
ถาง และน ากระถางท่ีเพ้นท์มารับต้นกล้าดอกมะลิพร้อมปลูก เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แม่  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ บริเวณกลุ่มโรงเรือนกระจก และร้านขายต้นไม้ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6) ผลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
6.1) เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการ ผอ.

อ.ส.พ. เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และในโอกาสนี้ รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ได้น าคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามถวายพระพรฯ ณ 
ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6.2) เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 นายปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการ 
รองฯ 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระต าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ และนางสาวปัถวี แสงฉาย ผอ.ส านักอ านวยการ นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี พร้อมด้วยบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอ าเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี ณ ป่าชุมชน
บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 17 

สิงหาคม 2560 และครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  อ.ส.พ. ดังนี้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2560 
1) แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามรายงานข้อสังเกตการประเมินผล

การด าเนินงาน อ.ส.พ.  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามรายงานข้อสังเกต
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.ส.พ. ซึ่งทางอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ได้พิจารณา 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดในภาพรวม และได้แก้ไข น าเสนอต่อกระทรวงการคลัง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
2)  รายงานผลการบริหารความเส่ียงไตรมาสท่ี 3/2560  คณะอนุกรรมการฯ 

รับทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงและสรุปผลการบริหารความเส่ียง ตามเอกสารสรุปผลการจัดการ
ความเส่ียง อ.ส.พ. ไตรมาสท่ี 3 ซึ่งสรุปผลการบริหารความเส่ียงจ านวน 10  ปัจจัย  

1. ปัจจัยเส่ียงท่ีไม่สามารถลดความเส่ียงได้ จ านวน 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 
RF6   การไม่มีสิทธิครอบครองในพื้นทีด าเนินการ   
RF9   การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า  

2. ปัจจัยเส่ียงท่ีลดได้แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 

RF1   การส่ือสารองค์กรไม่เป็นไปในเชิงรุก  
RF2   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมาตรฐาน   
RF3   การไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานได้   
RF4   การก าหนดมาตรฐานการให้บริการท้ังภายในและภายนอกไม่

ชัดเจน   
RF5   การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นท่ีไม่เพียงพอ

ต่อผู้ใช้บริการท้ังภายในภายนอก  
RF7  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลกลางเพื่อ

การตัดสินใจและการบริหารยังขาดการเช่ือมโยงไม่เป็นระบบเดียวกัน 
3. ปัจจัยเส่ียงท่ีลดลงอยู่ในระดับท่ีเบ่ียงเบนได้ จ านวน 1 ปัจจัย 

ประกอบด้วย 
RF10 บุคลากรผู้รับผิดชอบและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้าน

ระเบียบและข้อบังคับไม่เพียงพอ  
4. ปัจจัยเส่ียงท่ีลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จ านวน 1 ปัจจัย 

ประกอบด้วย 
RF8  ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายสารสนเทศถูกคุกคาม 

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงโดยสรุป ดังนี้ 

- ประเด็น RF1 การส่ือสารองค์กรไม่เป็นไปในเชิงรุก Risk Owner ควร
ระบุกรอบระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และฝ่ายบริหารควรก ากับดูแลเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยรูปแบบรายงานผลควรแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ และระดับความเส่ียง
ท่ีชัดเจน ท้ังนี้ ในการท างานขอให้เน้นท่ี Process เป็นหลัก และหากปัญหาในการด าเนินงานเกิดจาก
ผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการตามแผนก็ควรน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานต่อไป 

 
/-ประเด็น... 
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- ประเด็น RF2 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมาตรฐาน  
ในการระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ขอให้ระบุเหตุผลท่ีแท้จริง ซึ่งกระบวนการด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ท่ียังล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดนั้น คาดว่าเกี่ยวกับการจัดท า Job Description 
ท่ียังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการจัดงานใหม่ค่อนข้างมาก รวมถึงผู้รับผิดชอบยังไม่
เข้าใจถึง Scope งานท่ีชัดเจน จึงส่งผลให้เอกสารท่ีต้องใช้แนบจัดส่งกระทรวงการคลังยังไม่เรียบร้อย ท้ังนี้ การ
ก าหนดโอกาสเกิดและผลกระทบอาจปรับปรุงให้สอดคล้องกันมาขึ้น โดยอาจวัดท่ีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร และการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  เป็นหลัก  

- ประเด็น RF4 การก าหนดมาตรฐานการให้บริการท้ังภายในและภายนอก
ไม่ชัดเจน ขอให้ฝ่ายบริหารไปก ากับดูแลในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ ว่า Risk Owner  
ได้รับทราบและสามารถช้ีแจงผลการด าเนินงานได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใน 
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้นโยบาย และผู้ก ากับดูแลแต่ละหน่วยงานต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และพิจารณา
กล่ันกรองรายงานขึ้นมาตามล าดับ ซึ่งองค์การควรมีการติดตามผลการด าเนินงานให้ชัดเจนก่อนน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ 

- การก าหนดระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบในบาง
ประเด็นปัจจัยเส่ียงขอให้ทบทวนเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง   

- กระบวนการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง ขอใหไ้ปศึกษา
กระบวนการของหน่วยงานอื่นท่ีมีผลการประเมินท่ีดี เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางขององค์การฯ โดยควรมีการ
หารือและทบทวนแนวทางร่วมกันภายในองค์การให้มีความชัดเจน 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบผลการบริหารความเส่ียงไตร
มาสท่ี 3/2560 และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน าความเห็นและข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ 

3) รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง และจัดวางระบบการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ประจ าปี 2561  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการจัด
อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และจัดวางระบบการควบคุมภายใน อ.ส.พ. 
ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาประกอบไปด้วย 
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังส้ิน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร อ.ส.พ.   
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการระบุประเด็นปัจจัยเส่ียงและประเมินความเส่ียง เพื่อก าหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร ร่วมกันอย่างบูรณาการ  และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ใน
การจัดอบรม สัมมนาคราวต่อไป อาจมีการเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม ในส่วนของ
หลักสูตรท่ีเข้มข้นมากขึ้น ส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของแต่ละ
หน่วยงาน   ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารน าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการฯไปประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

/4) แผนบริหาร... 
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4)  แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2561 ฝ่ายเลขานุการได้มีการน าเสนอร่าง
แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2561 ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นความ
เส่ียง และ 8 ปัจจัยเส่ียง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดแล้ว และมีความเห็นว่าการระบุปัจจัย
เส่ียงองค์กร ควรค านึงถึงประเด็นหลักๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรเป็น
หลัก ซึ่งประเด็นปัจจัยเส่ียงท่ีน าเสนอมาครั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นระดับ Operation  Risk คณะอนุ
กรรมการฯ จึงได้มีการพิจารณาน าเสนอประเด็นความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัยเส่ียงองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ปี 2561 ซึ่งมีการเปรียบเทียบกับปัจจัยเส่ียงปี 2560 แล้ว โดยเสนอปัจจัยเส่ียงในลักษณะ 
Top Down เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปพิจารณาด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงในระบบ HR 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงไม่เพียงพอ             

ประเด็นท่ี 2 บุคลากรด้านวิชาการท่ีมีสมรรถนะในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

ประเด็นท่ี 3  การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานได้  

ประเด็นท่ี 4 ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (เช่นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร) 

ประเด็นท่ี 5 เงินลงทุนในการด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักไม่เพียงพอ 
ประเด็นท่ี 6 กฎระเบียบข้อบังคับไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้น 
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าปัจจัยดังกล่าว 

ไปด าเนินการตามกระบวนการ การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงต่อไป 
5) แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2561  คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกัน

พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงปี 2561 ซึ่งได้มีการก าหนด (ทอน) เป้าหมาย จากเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. โดยใช้ท้ังวิธี top down และ bottom up เพื่อให้ได้เป้าหมายในการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม และเป็นไปได้จริงมากท่ีสุด   โดยพิจารณาผลการประเมินระดับความเส่ียง ตาม Risk Profile จาก
การประเมินโอกาสเกิด ผลกระทบ และความเช่ือมโยงของปัจจัยเส่ียงตาม Risk Map เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงและแผนปฏิบัติการความเส่ียง เพื่อจัดการสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะท าให้เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์องค์การไม่บรรลุเป้าประสงค์ โดยมีปัจจัยเส่ียงจ าแนกประเภทตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด สรุป
ดังต่อไปนี้ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
RF1  ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงในระบบ HR เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติจริงไม่เพียงพอ (Risk owner = ผอ.ส านักอ านวยการ – ทรัพยากรมนุษย์)             
RF2  การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานได้  

(Risk owner = ทุกส านักท่ีรับผิดชอบ KPI)             
/ความเส่ียง... 
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ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
RF3  บุคลากรด้านวิชาการท่ีมีสมรรถนะในการด าเนินงานตามเป้าหมายไม่ 

เพียงพอต่อการด าเนินการ  (Risk owner = ผอ.ส านักอ านวยการ – ทรัพยากรมนุษย์ - ผอ.ศูนย์วิจัย-พัฒนาฯ)             
RF4  ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังไม่สอดคล้องกับปัจจัย

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Risk owner = ผอ.ส านักอ านวยการ - ผอ.ส านักทุกส านัก)             
ความเส่ียงด้านการเงิน 
RF5  การบริหารเงินทุนในการด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักไม่ชัดเจน (Risk 

owner = ผอ.ส านักอ านวยการ – ผอ.ส านักทุกส านัก) 
ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ       
RF6  กฎระเบียบข้อบังคับไม่รองรับการด าเนินงานตามระบบ  (Risk 

owner = ผอ.ส านักอ านวยการ – นิติกร) 
ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท า

รายละเอียดของแผนบริหารความเส่ียงปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย Risk Map  การก าหนดเป้าหมาย Risk 
Appetite  Risk Tolerance  ตารางประเมินความเส่ียง (Risk Profile) เพื่อประเมินโอกาสเกิด ผลกระทบ 
รวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและแผนปฏิบัติการความเส่ียง ตามประเด็นปัจจัยเส่ี ยงข้างต้น ท่ี
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดแล้ว และน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ.  เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

6)  รายงานผลการบริหารความเส่ียงไตรมาสท่ี 4/2560  คณะอนุกรรมการฯ 
รับทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงและสรุปผลการบริหารความเส่ียง ตามเอกสารสรุปผลการจัดการ
ความเส่ียง อ.ส.พ. ไตรมาสท่ี 4 ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเส่ียงจ านวน 10  ปัจจัย ได้ดังต่อไปนี้  

(1) ปัจจัยเส่ียงท่ีไม่สามารถลดความเส่ียงได้ จ านวน 1 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 

RF9   การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า  
(2) ปัจจัยเส่ียงท่ีลดได้แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6 ปัจจัย 

ประกอบด้วย 
RF1   การส่ือสารองค์กรไม่เป็นไปในเชิงรุก  
RF2   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมาตรฐาน   
RF3   การไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานได้   
RF5   การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นท่ีไม่เพียงพอ

ต่อผู้ใช้บริการท้ังภายในภายนอก  
RF6   การไม่มีสิทธิครอบครองในพื้นทีด าเนินการ   
RF7  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลกลางเพื่อ

การตัดสินใจและการบริหารยังขาดการเช่ือมโยงไม่เป็นระบบเดียวกัน 
/(3) ปัจจัย... 
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(3) ปัจจัยเส่ียงท่ีลดลงอยู่ในระดับท่ีเบี่ยงเบนได้ จ านวน 2 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 

RF4   การก าหนดมาตรฐานการให้บริการท้ังภายในและภายนอกไม่
ชัดเจน   

RF10 บุคลากรผู้รับผิดชอบและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ระเบียบและข้อบังคับไม่เพียงพอ  

 
(4) ปัจจัยเส่ียงท่ีลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จ านวน 1 ปัจจัย 

ประกอบด้วย 
RF8  ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายสารสนเทศถูกคุกคาม 

ท้ังนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สรุปผลการบริหารความเส่ียง
ดังกล่าว เป็นการสรุปผลในเบ้ืองต้น ตามข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง
หนึ่งเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ  

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบผลการบริหารความเส่ียงไตรมาสท่ี 
4/2560 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในการติดตามผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลสรุปผลการบริหารความเส่ียงไตรมาสท่ี 4/2560 ให้มีความครบถ้วน และสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานจริงต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 

8/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  อ.ส.พ. จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1)  ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.... 
คณะท างานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ น าเสนอ

ร่างข้อบังคับองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 
5 หมวด ประกอบด้วย คณะกรรมการเงินรายได้ การงบประมาณเงินรายได้ ประเภทและการใช้เงินรายได้
ด าเนินการ เงินสนับสนุนและการใช้จ่ายเงินสนับสนุน การรายงานการเงิน การตรวจสอบ การติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินรายได้  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาร่างข้อบังคับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... ในเบื้องต้นพร้อมท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับฐานอ านาจในการออกข้อบังคับ การก าหนดค านิยามท่ีอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือครอบคลุม ควร
ปรับปรุงถ้อยค าเพื่อให้ส่ือสารได้ชัดเจน ควรเพิ่มเติมประเภทของเงินรายได้ด าเนินการให้ครบถ้วน พิจารณา
อ านาจของคณะกรรมการเงินรายได้ว่าควรมีแค่ไหน เพียงใด ตรวจสอบฐานอ านาจการอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ 
รวมถึงควรพิจารณาว่าเรื่องใด ได้มีการก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและ 

/บัญชี... 
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บัญชี พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนและสับสน ท้ังนี้ ขอให้คณะท างานฯ น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาและปรับปรุงร่างข้อบังคับ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... อีกครั้ง 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ มีมติ ให้คณะท างานฯ น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ แล้วน ามาเสนอให้
พิจารณาต่อไป 

2)  ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอข้อมูลการประชุมคณะท างานด้านการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2560 ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรให้เร่งก าหนดข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาและการแบ่งปันผลประโยชน์โดยเร็ว เนื่องจาก อ.ส.พ. ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ประเภทงานวรรณกรรมร่วมกับบุคคลภายนอก โดยใช้ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแนวทาง  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อพิจารณาดังนี้ 

2.1) เห็นควรยกร่างข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ต่างหากจาก
ข้อบังคับเรื่องทุนวิจัย 

2.2) การท่ีพนักงานของ อ.ส.พ. ท าความตกลงกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
การจัดท าผลงานทางวิชาการ ในกรณีท่ีทาให้เกิดกรณีท่ีคณะกรรมการต้องพิจารณานั้น ควรหารือกับผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.ส.พ. ให้มีความชัดเจนก่อน 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและมอบหมายให้ ฝ่าย
เลขานุการฯ น าร่างข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลมาน า เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบ 

5.3.6 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 18 

สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ  อ.ส.พ. จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1) การเล่ือนระดับของพนักงาน  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รับทราบ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีมติเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการผู้อ านวยการ ในการลงนามการเล่ือนระดับ
พนักงาน 1-5  ประจ าปี 2559 และใหม้ีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 
วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ส าหรับพนักงานระดับ 6 - 8 รับทราบว่าอยู่ในกระบวนการรายงานผลการเล่ือนระดับ
ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  

2) การด าเนินการจัดต้ังสถานพยาบาล  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้ง
ท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560  ดังนี้ 

/2.1) ประธาน... 
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2.1) ประธานคณะการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (หัวหน้าส่วนอ านวยการกลาง) ได้ส่ังการให้งานบริการกลางด าเนินการจัดรถ
พร้อมพนักงานขับรถ ในการเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาท าการของ อ.ส.พ. 
แล้ว จ านวน 1 คัน ตลอดเวลาท าการของ อ.ส.พ. 

2.2) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ได้นัดหมายให้มีการประชุมในวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 เพื่อหารือและวางแผนการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องด้วยคณะ
กรรมการฯ ส่วนมากติดภารกิจ เดินทางปฏิบัติงานราชการในต่างจัดหวัด ประธานคณะท างานฯ จึงได้ส่ังการให้
เล่ือนการประชุมออกไป และให้มีการนัดหมายประชุมอีกครั้งหลังจากการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

2.3) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ได้ประสานงานเบื้องต้น เพื่อ
จัดหาสถานท่ีจัดต้ังสถานพยาบาลส่วนกลาง ทราบว่า ห้องปฏิบัติงาน ด้านปีกซ้าย ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นห้องว่างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้งานใดๆ อีกท้ังห้องดังกล่าวเป็นอาคารส่วนกลางท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย จึงมีความเหมาะสมในการจัดต้ังสถานพยาบาลส่วนกลาง แต่เนื่องด้วยสภาพเดิมท่ีมีความช ารุด
เสียหายในส่วนของฝ้าเพดานและสีภายในมีสภาพเส่ือมโทรมตามอายุการใช้งาน รวมถึงระบบปรับอากาศเดิมท่ี
ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงควรให้มีการปรับปรุงห้องดังกล่าวกล่าวให้มีความเหมาะสมถูกสุขอนามัย
ต่อการเป็นสถานพยาบาลก่อน 

2.4) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 053 841 234 
ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติมอบหมายให้คณะท างาน 

ได้ด าเนินการดังนี ้
(1)  ตรวจสอบสถานท่ีการจัดต้ังสถานพยาบาลเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ห้องเก็บของใต้อาคารศูนย์สารนิเทศ 
- ห้องเก็บของส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง 

(2)  ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การจัดต้ังสถานพยาบาล โดยขอใช้เงินรายได้คงเหลือประจ าปี  

(3)  ประสานงานเรื่องพยาบาลประจ าสถานพยาบาล 
(4)  น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ท่ีประชุมทราบในการ

ประชุมครั้งต่อไป 
3) การจัดท า MOU เพื่อใช้สิทธิเบิกตรงกับโรงพยาบาลของรัฐ  งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการน าเสนอร่าง MOU เสนอต่อรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เพื่อ
พิจารณาแล้ว และได้มีบันทึกส่ังการให้นิติกร ได้พิจารณาในรายละเอียดของ MOU และนิติกรได้เสนอปรับแก้
ไขในบางส่วนไปแล้วเรียบร้อย  

ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์จัดท าหนังสือน าส่งและ MOU และจัดส่งไป
ยังโรงพยาบาล จ านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ 

/โรงพยาบาล... 
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โรงพยาบาลดารารัศมี เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของสวน
พฤกษศาสตร์สาขา นั้น งานสวัสดิการฯ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ได้ด าเนินการประสานแต่อย่างใดเนื่องจาก 
มีภารกิจท่ีต้องเร่งด าเนินการหลายเรื่อง อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ การค านวณวงเงินเล่ือนประจ าปี 
ฯลฯ จึงได้เล่ือนการเดินทางตามโครงการ HR สัญจร ณ สวนพฤกษศาสตร์สาขาออกไปเป็นส้ินเดือนสิงหาคม 
และจะได้รายงานความคืบหน้าให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ทราบต่อไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ขอให้ให้งานสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ เร่งด าเนินการจัดท า MOU กับโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

4) อัตราเงินเดือนของลูกจ้างโครงการ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 16 

มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการจัดท าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  โดยมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการจัดท ากรอบคุณสมบัติ ในแต่ละต าแหน่ง เพื่อใช้
อ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และน าเป็นกรอบการจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 

ส านักอ านวยการ ได้จัดท ารายละเอียดของลูกจ้างโครงการฯ ตามมติ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งได้การจัดกลุ่มลูกจ้างโครงการ ออกเป็น 5 กลุ่มงาน และก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นต่ าขั้นสูง ของแต่ละกลุ่มไว้  ซึ่งท่ีฝ่ายบริหารฯ ให้ความเห็นว่า ในการจ้างลูกจ้างโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2561 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) การจ้างลูกจ้างโครงการ ท่ีมีอายุการท างานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
(2) การจ้างลูกจ้างโครงการใหม่ ไม่ถึง 2 ปี 
(3) การจ้างแบบจ้างเหมา 
ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารฯ ขอรับไปด าเนินการในเรื่องค่าตอบแทน ส าหรับลูกจ้าง

โครงการท้ัง 3 กลุ่มอีกครั้งหนึ่ง และจะรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รับทราบ และมีมติมอบหมายให้

ฝ่ายบริหาร ด าเนินการจัดท าค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างโครงการท้ัง 3 กลุ่มดังกล่าว ท้ังนี้ให้น าเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

5) ขออนุมัติก าหนดวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้ ผอ.ส านักอ านวยการหาข้อมูลประกอบเพื่อ
เปรียบเทียบจากรัฐวิสาหกิจอื่นว่ามีการหยุดชดเชยแล้วกี่หน่วยงาน หน่วยงานไหนบ้าง ท้ังนี้ขอให้รายงานให้ท่ี
ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

จากการศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบจะแบ่งออกเป็นกลุ่มหน่วยงาน เช่น 
กลุ่มพลังงาน กลุ่มขนส่ง กลุ่มส่ือสาร กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ได้ท าการหยุดชดเชยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง การก าหนดวันหยุดประจ าปี พ.ศ. 2560  

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีมติเห็นชอบ และให้พนักงานและ
ลูกจ้างประจ า ได้หยุดชดเชยตามวันดังกล่าว และขอให้แจ้งวันท่ีจะขอหยุดชดเชยต่อผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้อ านวยการส านักท่ีก ากับดูแล หรือหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขาเพื่ อขออนุญาต และแจ้งส่วนทรัพยากร
มนุษย์เพื่อทราบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิให้เสร็จส้ินภายในก่อนวันส้ินปีงบประมาณ 2560 

6) โครงสร้างอัตราก าลัง   คณะท างานโครงสร้างฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ อ.ส.พ. 
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารจะได้ท าการนัดหมายพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป รวมถึงคนท่ีลาศึกษาต่อ ท่ีจะต้องมาฟังช้ีแจงในเรื่องการจัดท า
โครงสร้างและการท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพราะจะมีผลต่อต าแหน่งงาน ท้ังนี้พนักงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจอยากจะเข้าร่วมรับฟังในเรื่องนี้สามารถเข้าร่วมรับฟังได้  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 ฝ่ายบริหาร
ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาการให้ความเห็นชอบ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ในครั้ งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ท่ีต้องเปล่ียนแปลงสภาพการจ้างใน
เรื่องของเงินค่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบตามอ านาจของคณะกรรมการฯ 
ตามพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาตรา 23 (5) นั้น 

ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
2. กรอบอัตราก าลังท่ีเพิ่มขึ้น จ านวน 150 อัตรา 
3. อัตราต าแหน่งผู้บริหาร 3 ระดับบนท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก 

ระดับ 8 – 9 จ านวน 7 อัตรา 
4. โครงสร้างบัญชีต าแหน่ง จ านวน 5 กลุ่ม 
5. การก าหนดจุดต่ า – จุดสูง ของบัญชีโครงสร้างเงินเดือน 
6. การปรับเงินเดือนพนักงานท่ีต่ ากว่าอัตราแรงบรรจุ และต่ ากว่าจุดต่ า

ของบัญชีต าแหน่งในแต่ละกลุ่ม 
7. การปรับเงินเดือนพนักงานท่ีอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนคนละครึ่งขั้น 
8. การปรับเพิ่มพิเศษตามวิชาชีพ 
เรื่องของการปรับปรุงโครงสร้าง และการขอเพิ่มกรอบอัตราก าลังนั้น เป็น

อ านาจของฝ่ายบริหาร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างไปยังรัฐมนตรี

กระทรวงต้นสังกัด เพื่อน าเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ และอี กช่องทางหนึ่งคือ เสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 

 
/ฝ่าย... 
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ฝ่ายลูกจ้าง เห็นชอบตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โดยขอให้ฝ่ายบริหารยืนยันว่า
ได้มีการเสนอปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิมได้รับไม่น้อยกว่า 0.5 ขั้น ของโครงสร้างท่ีมีการ
ปรับปรุงในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่าได้มีการเสนอปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิมได้รับไม่
น้อยกว่า 0.5 ขั้น ของโครงสร้างท่ีมีการปรับปรุงในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงสภาพ
การจ้างดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เห็นว่าเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเป็นคุณแก่ลูกจ้าง ท้ังนี้
ฝ่ายบริหารยืนยันว่าได้มีการเสนอปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิมได้รับไม่น้อยกว่า 0.5 ขั้น ของ
โครงสร้างท่ีมีการปรับปรุงในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมอบ
ให้รักษาการผู้อ านวยการฯ รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.7 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (ลับ) 

มติที่ประชุม  ลับ  

5.4 รายงานการส ารวจพื้นที่เพื่อจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้  
เรื่องเดิม 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559      

ท่ีประชุมพิจารณา เรื่องขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและป่าต้นน้ าด่านพญา
พิพิธ ในระเบียบวาระท่ี 4.2  ตามท่ีจังหวัดพังงามีหนังสือถึง ผอ.อ.ส.พ. (พง 0013.3/6446 ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2559)  เรื่ององค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง เสนอโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ในท่ีสงวนเล้ียง
สัตว์ ด่านพญาพิพิธ  สรุปความว่า  อบต.นบปริง   ได้เสนอให้มีการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและป่าต้นน้ า ในท่ีสงวนสัตว์ด่านพญาพิพิธ จังหวัดพังงา  และทางจังหวัดฯ พิจารณาแล้ว
เห็นชอบและขอให้ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์พิจารณาให้การสนับสนุนและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป  ข้อเท็จจริง คือ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 อบต.นบปริง ได้มีหนังสือมายัง อ.ส.พ. เพื่ อขอความ
ร่วมมือส ารวจพรรณไม้และศึกษาระบบนิเวศป่าสงวนทุ่งเล้ียงสัตว์ด่านพญาพิพิธ จาก อบต.นบปริง อ.เมือง       
จ.พังงา และ อ.ส.พ.ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีลงส ารวจพื้นท่ีร่วมกับทาง อบต.ฯ แล้ว จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการ       
อ.ส.พ.  

ท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติ ดังนี้ 
1) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. นายสิรินทร์  แก้วละเอียด พลตรี ณัฏฐพัชร  

สกุลรังสฤษฏ์  และกรรมการอื่นเดินทางไปร่วมลงพื้นท่ีจริงกับคณะฯ ของ สพป.   
2) มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง จัดท ารายการส าหรับ

ตรวจสอบเพื่อเป็นเกณฑ์การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์สาขาท่ี อ.ส.พ. ก าหนดขึ้นมา โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ต่างๆ ดังนี้  (1) หลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ  (2) หลักเกณฑ์จากประสบการณ์การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ใน
อดีตท่ีผ่านมา หรือเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและน าเสนอผอ.อ.ส.พ. พิจารณาก่อนการลงพื้นท่ี
เพื่อน าประกอบการลงพื้นท่ีจริงต่อไป  

/3) ให้ฝ่าย... 
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3) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานในการเดินทางลงตรวจพื้นท่ีต่อไป 
ข้อเท็จจริง 
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 กรรมการ อ.ส.พ. ได้แก่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  

ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด  และรศ.ดร.ธนิต  ธงทอง พร้อมด้วยผู้บริหารฯ นางสาวรัชดา   พงษ์สัตยาพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี และนางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและ
แผน และรักษาการหัวงานคณะกรรมการ นายเมธี  วงศ์หนัก หัวหน้าโครงการศูนย์อนุรักษ์พรรณไม้ท่ีสูงเขต
ร้อน ได้เดินทางไปดูพื้นท่ีตามข้อเสนอโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ในท่ีสงวนเล้ียงสัตว์ ด่านพญาพิพิธ     
อ.เมือง จ.พังงา และนอกจากนี้ยังได้ไปตรวจดูพื้นท่ีตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บริเวณพื้นท่ี
เสม็ดนางชี ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ในคราวเดียวกันด้วย 

นายเมธี  วงศ์หนัก หัวหน้าโครงการศูนย์อนุรักษ์พรรณไม้ท่ีสูงเขตร้อน ได้น าเสนอ
รายงานการลงพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีตามข้อเสนอโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ พื้นท่ีทุ่งเล้ียงสัตว์ด่านพระยาพิพิธ
ของ อบต.นบปริง บ้านบางแนะ หมู่ท่ี 3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา  และพื้นท่ีเสม็ดนางชี หมู่ท่ี 2 บ้านหินร่ม  
ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) พบว่าพื้นท่ีท้ัง 2 
แห่ง มีศักยภาพพื้นท่ี ข้อดี/ข้อเด่นและข้อเสีย/ข้อด้อยแตกต่างกัน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 5.4 และน าเสนอด้วย PowerPoint Presentation  

สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1) รายงานการประชุมและการส ารวจศึกษาพื้นท่ีตามข้อเสนอโครงการจัดต้ังสวน

พฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พังงา เป็นประธานการประชุม 

2) ตารางเปรียบเทียบ (ข้อดี/ข้อเด่น) (ข้อเสีย/ข้อด้อย) ของท้ัง 2 พื้นท่ี 
3) เกณฑ์บรรทัดฐานท่ี อ.ส.พ. ก าหนดขึ้นมา โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้   

(1) หลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ   
- ความสมบูรณ์ของทรัพยากรพืช 
- ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
- ความหลากหลายของพื้นท่ี/สภาพภูมิประเทศ 
- ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

(2) หลักเกณฑ์จากประสบการณ์การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ในอดีตท่ีผ่านมา/
เงื่อนไขอื่นๆ 

- ไม่ไกลจากตัวเมือง/การเดินทางเข้าถึงพื้นท่ี 
- มีแหล่งน้ าดี 
- ไม่มีปัญหากับชุมชน 
- มีสถานบันการศึกษามาใช้บริการพื้นท่ี 
ข้อสรุปจากการส ารวจศึกษาพื้นท่ี และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้

ในการจัดสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ใน 2 พื้นท่ีดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอเสนอพื้นท่ีทุ่งเล้ียงสัตว์ด่านพระยาพิพิธ
ของ อบต.นบปริง บ้านบางแนะ หมู่ท่ี 3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ด าเนินการเป็นพื้นท่ีจัดต้ังฯ ต่อไป 
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การพิจารณา 
ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว ใหข้้อสังเกตว่าจากข้อมูลรายงานท่ีน าเสนอแล้วข้างต้น

ควรท าเป็นรายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ โดยประกอบด้วย
ขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกพื้นท่ีตามหลักเกณฑ์ท่ี อ.ส.พ. ก าหนดแล้ว เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
เป็นการด าเนินการในพื้นท่ีท่ีคัดเลือกตามเกณฑ์และมีความเหมาะสมแล้ว และมอบหมายใหน้ายเมธีฯ ประสาน
กับหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ีด าเนินการฯ เพื่อจัดประชาคมในชุมชนเพื่อรับฟังความเห็นและสร้างความเข้าใจกับบาง
กลุ่มท่ีไม่เข้าใจหรือขัดแย้ง พร้อมกับแจ้งหนังสือขอให้จัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ฯ ของหน่วยงานในพืน้ท่ีต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ และ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ แล้วน าผลความก้าวหน้ามารายงานให้
ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 เร่ืองขออุทธรณ์ของนางสาวนุชรี นอแสงศรี 
เลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมว่าได้รับหนังสือขออุทธรณ์ของนางสาวนุชรี นอแสงศรี 

กรณีค าส่ังองค์การฯ เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน ซึ่งเป็นอ านาจของผู้อ านวยการฯ  
เนื่องจากเป็นค าส่ังของผู้อ านวยการฯ จึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่า

ด้วยวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2537 จึงขอน าส่งหนังสือขอ
อุทธรณ์ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  มอบให้คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รับไปพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป 

6.2 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
ท่ีประชุมได้ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี 11/2560 ในวันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม 

2560 ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 
 
 

(นางสาวสิริวรรณ  กันทา) 
พนักงานบริหาร 4 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน) 
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ 
รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 

 

 
(นายภราดร  หอมแย้ม) 

รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




